
በአስቸጋሪ ጌዜ ውስጥ እያለፍክ ነው? ምናልባት በጣም አስጨናቂ 
ፈተና እየተጋፈጥክ ይሆን፣ ተስፋ አስቆራጭ የህክምና ጉዳይ፣ 
ምናልባት የሚበላ ነገር አጥተህ ይሆን፣ እግዚአብሔር ጦርነቱን 
ብቻህን እንድትጋፈጥ አይፈልግም፡፡ ይልቅስ አንደኛውና ዋነኛው 
ነገር መታመኛችንን በእርሱ ላይ እንድናደርግ ብቻ ነው፡፡ እርሱ ከእኛ 
ጋር እንደሆነ በማወቅ በተስፋ እንድንሰነብት ይፈልጋል፡፡

በዚህ መጽሐፍ፡- ጆይስ የምታስተምረው

• በአስቸጋሪ ጊዜያት ውስጥ እንዴት ከእግዚአብሔር መጽናናት 
እንድምንቀበል፣

• የእይታ መቃይር ቀንሀን (ዉሎሀን)ሙሉ ባሙሉ ለምንና እንዴት 
እንደምቀይር፤

• የእይታህን መቀየር እንዴት እንደምትጀምርና ያለፈውን እንዴት 
ከኃላ እንደምትጥል፣

• መጽሀፍ ቅዱሳዊ የሆኑ ቁልፎችን በመጠቀም እንዴት ክፉ 
ቀናትንና ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታዎችን መዋጋት እንደሚቻል፡፡

በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብትሆን፤ ይህ መጽሀፍ ፍትህን ከፍ 
በማድረግ ፈጽሞ በምንም አይነት መንገድ በእግዚአብሔር ተስፋ 
እንዳትቆርጥ ይረዳሃል፡፡ ሆኖም እርሱ የተስፋ አምላክ ነው፡፡ (ሮሜ 
15፡13 ተመልከት) እና እርሱ ካለህበት ሁኔታ ውስጥ ማውጣትና ወደ 
ተሻለ ነገር መለወጥ የሚችል አምላክ ነው፡፡  ተስፋ በመከራ ጊዜያት 
ውስጥ ጆይስ ማዬር

ተስፋ
በአስቸጋሪ ጊዜያት ውስጥ

በ ጆይስ ማዬር

ብቻህን አይደለህምብቻህን አይደለህም!!
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መግቢያ
 
ይህንን መጽሐፍ ለማንበብ ስለመረጥክ(ሽ) በጣም ደስተኛ ነኝ፡፡ 
አሁን በዚህን ጊዜ ምናልባት በሆነ ነገር ተጎድተህ ወይም በሕይወትህ 
ከገጠመህ ነገር የተነሳ ደክሞህና ተጠቅተህ ሊሆን ይችላል፡፡ እናም ትንሽ 
እንኳ በእርግጠኝነት ያለህበትን ሁኔታ ባላውቅም በእርግጠኝነት ግን 
አንድ ነገር አውቃለሁ፡፡

ብቻህን አይደለምህ (ሽም) - እግዚአብሔር ይወድሃል (ሻል)፣ እና እኛም 
እንደዚያው በእርግጥ ይህንን መጽሀፍ የጻፍኩት አንተን ለማበረታታትና 
ልክ በተስፋ እንድትሞላ  ነው፡፡ እንድታውቅ የሚፈልገው በዚህን ጊዜ 
እንኳ አሁን እያለፍክበት ባለው ሁኔታ ውስጥም ምንም የማይሳነው 
እግዚአብሔር በአጠገብህ እንዳለ ነው፡፡ (ሉቃ 1፡ 37 ተመልከት) እርሱ 
ለአንተ መልካም እቅድ ለወደፊትህ አለው፡፡ እርሱ ቀድሞ ከምታየው 
ጀርባ ሊረዳህ እየሰራ ነው፡፡ (ኤርሚያስ 29፡11 ተመልከት) 

ምናልባት የወደፊት ተስፋን የሚያጨልም አሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ 
እያለፍክ ሊሆን ይችላል፣ ወደፊት ለመሄድ የትኛውን መለየትና መምረጥ 
እንዳለብህ እርግጠኛ ላትሆን ትችላልህ  ምናልባት ደግሞ የጤና ችግር 
ገጥሞህ ሐኪም ቤት የምትኬድበትን አጥተህ ሊሆን ይችላል፡፡ ብዙ ሰዎች 
የሚቀጥለው ምግባቸውን ከየት እንደሚያገኙ እርግጠኛ ባልሆኑበት 
የዕለት ተዕለት ሕይወታቸውን እንደሚገፉ አውቃለሁ፡፡

በማይመስል አስቸጋሪ ጉዳይ ውስጥ ስናልፍ ጉዳዩን በመተው 
እንድናቋርጥ እንፈተናለን፡፡ ይሁን እንጂ አንዱና ትልቁ ነገር ማድረግ 
የምንችለው እምነታችንን በእግዚአብሔር ላይ በማድረግ በሙሉ ተስፋ 
በእርሱ መጽናት ነው፡፡ ይሁን እንጂ በእርግጥ ተስፋ ራሱ ምንድ ነው? 

ተስፋ  የምንጠብቀው አንድ መልካም ነገር እንደሚሆን አርግጠኛ 
መሆን ነው፡፡ እርሱም በቀጥታ ከእምነታችንና ከምናምንበት ነገር ጋር 
የተቆራኘና የተዛመደ ነው፡፡ በተስፋ ስንሞላ ሕይወታችን በሰላምና 
በደስታ ይጥለቀለቃል፡፡

ጠላታችን ተስፋ ቢሶች እንድንሆን ይፈልጋል፡፡ እርሱ ሁሉ ነገር 
እንዲጠፋና ምንም ነገር ወደ ጥሩ ነገርና ወደ ትክክለኛ መንገድ 
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እንደማይመጣ ሊያሳምነን ይጥራል፡፡ ነገር ግን እግዚአብሔር በተስፋ 
ተሞለተን ከእርሱ ትልቅ ነገርን እንድንጠባበቅና እንድናምን ይፈልጋል፡፡ 
በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ “እርሱ የተስፋ አምላክ ነው፡፡” የአዲስ ነገር 
ጀማሪ ነው ይላል፡፡ (ሮሜ 15፡13 ተመልከት) 

ከልጅነቴ በአባቴ የጾታ (የወሲብ) ጥቃት፣ የቃልና የስሜት መጎዳት ጥቃት 
ስለደረሰብኝ በውስጤ የተስፋ መቁረጥ ባሕሪ አዳሮብኝ ነበር፡፡ ከዚህም 
የተነሳ ብዙ አሉታዊ የሆኑ ነገሮች በተደጋጋሚ ስደረሱብኝ በሕይወቴ 
ከዚህ በኃላ መቼም ቢሆን ሁል ጊዜ ክፉ ነገሮች ብቻ እንደሚሆን እገምት 
ነበር፡፡ ይህ አልተሳሰብ ደግሞ ክርስቲያን ከሆንኩ በኃላም እንኳ እንዲሁ 
ቀጥሎ ነበር፡፡

 ሆኖም በተማኝነት የሚለው እግዚአብሔር ከአሉታዊና ከክፉ አስተሳሰብ 
አውጥቶኝ ተስፋ ወደ ተሞላው ሕይወት አሸጋግሮኛል፡፡ በማንኛውም 
አቅጣጫ የእርሱን መልካምነት የሚተማመን ሰው አድርጎኛል፡፡ የተስፋን 
ኃይል ለሀሳቤ፣ ለቃሎቼ፣ ለእይታዬ በእያንዳንዱ የሕይወት ጉዞዬ ቀስ 
በቀስ እንድረዳው አድርጎኛል፡፡ አሁንም በዚህን ጊዜ የተለያዩ ሁኔታዎች 
ሲገጥመኝ ወይም መሰናክል ሲመጣብኝ እስካሁን በተስፋ ሆኜ እጸናለሁ፡፡ 
እግዚአብሔር ለእኔ ሁሉንም ለመልካም እንደሚሰራልኝ አውቃለሁ፡፡  

ምናልባት ብዙ ጉዳዮች በሕይወትህ ገጥሞህ ሊሆን ይችላል፣ ተስፋ 
መቁረጥና ክደት ደርሶብህ ነገሮች ተመልሶ መልካም የሚሆንበት 
አጋጣሚ ተስፋው ጠፍተውብህ ሊሆን ይችላል፡፡ ጠላት ምንም ነገር 
እንደማይለወጥ ሊያሳምንህ ይፈልጋል፡፡ ነገር ግን እግዚአብሔር 
የሚፈልገው እንደሚወድህ እንድታውቅና ከአቅምህ በላይ በሆነ ሁኔታ 
ተዓምር ማድረግ እነደሚችል እንድትተማመነው ብቻ ነው፡፡ የአንተ ድርሻ 
ተስፋ ባለመቁረጥ በመጽናት መልምነቱን በእርሱ ጊዜ እንደሚያሳይ 
እንድትጠባበቀው ነው፡፡

በእነዚህ ገጾች የተካተቱ አብዛኛው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ እግዚአብሔር 
ያስተምረኝና ያለማመደኝ የሰፈሩበት ነው፡፡ ትምህርቶቹም እምነትህን 
የሚያበረቱና ሕይወትህን በአንዲስ እይታ እንድትመለከተው የሚረዳ 
ነው፡፡

ሁል ጊዜ እንደሚለው በሙሉ ተስፋ ታግሶ የሚቆይ ሰው የእግዚአብሔር 
ቃል የምያምንና ላለመቋረጥና ተስፋ ላለመቁረጥ እምቢ የሚል ነው፡፡ ሰው 
በምንም መልክ ሊሸነፍ አይችልም፡፡ ምክንያቱም በአስቸጋሪ የሕይወት 
ማዕበል ውስጥ እንኳ ሆነህ በእርሱ ብትታመን፣ እርሱ ሕይወትህን 
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በመገረም፣ በሰላምና በደስታ በመሙላት እና ያለውን ሁኔታ ሁሉ ለአንተ 
ወደ መልካም እንዲመጣልህ ያደርጋል፡፡

በእርግጠኝነት አሁን ያለህበትን የሕይወት ሁኔታ አላውቅም፣ ወይም 
በዚህን ጊዜ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እያለፍህ እንደሆነ አላውቅም፡፡ 
ነገር ግን በእርግጥ የማውቀው አንድ ነገር ቢኖር እግዚአብሔር እጅግ 
በጣም እንደሚወድህ፣ የእርሱ ዓይነቶች በአንተ ላይ እንዲሆኑ፣ እና 
ልረዳህ እምደሚፈልግና እንደሚቻል ነው፡፡ 
(ሮሜ 8፡ 38-39፣ መዝ 33፡18 ተመልከት)

እርሱ የተስፋ አምላክ ነው፡- እናም እርሱ የአንተን በጣም ከባዱን 
ችግሮች እጅግ በጣም መልካም ጥሩ ወደ ሆነ ነገር የሚለወጥ ብቸኛ 
አምላክ ነው፡፡
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- ምዕራፍ አንድ -

በተስፋ የተሞላ

አንዳንድ ጊዜ እንደሚለው “የእኛ ትውልድ ካልሳየሄኝ አላምንም 
የምንል ትውልድ ነን”፡፡ አምነን ከማየት ይልቅ አይተን ለማመን 
እንፈልጋለን፡፡ በእርግጥ ለአብዛኛዎቻችን እግኢዘብሔር ከነገሮቻችን 
ጀርባ በእኛ ፈንታ እግዚአብሔር እየሰራ እንደሆነ በአካላዊ አይኖቻችን 
እስካላየን ድረስ ለማመን የሚከብዱን ጊዜያቶች አሉ፡፡ 

ነገር ግን እግዚአብሔር በዚያ መንገድ አይደለም የሚሰራው እርሱ 
የሚሰራው ከእይታ ጀርባ ያለውን ነው፡፡ ምናልባት እየሆነ ያለውን 
ምንንም አይተህም ይሆናል፣ ነገር ግን እግዚአብሔር አሁን በዚህን 
ጊዜ በነገሮቻችን እየሰራ እንደሆነ ታምናለህ? እግዚአብሔር ልጆችህን 
ሊረዳቸው እቅድ እንዳለው ታምናለህ? ትዳርህን ወይም ለብዙ ዓመታት 
የፀለይከውን የፀሎት ርዕሶች ሊመልስልህ እንደሆነ ታምናለህ? 

ኤርሚያስ 29፡11 ላይ እግዚአብሔር ለእይወትህ መልካም እቅድ እንዳለህ 
ነው፡፡ ይማገራል በሌላ አነጋገር እግዚአብሔ መልካም እድል (ፍጻሜ) 
አይቶልሃል፡፡

ምናልባት እራስህን እንደትክክለኛና በእምነትና በተስፋ የተሞላ ሰው 
አድርጎ መቀበል ሊከብድህ ይችል ይሆናል፡፡ እንዲህ ከሆነ ደግሞ ምን 
እንደሚሰማህ በእርግጠኝነት አውቃለሁ፡፡ ብዙ ሰዎች በቀላሉ ተስፋ 
ለማድረግ ይፈራሉ፣ ምክንያቱም ከብዙ ተስፋ መቁረጥና፣ ከዚህ በኃላ 
ችለው ሌላ ዐይነት ችግር (መከራ) መጋፈጥ የሚችሉ ስለማይመስላቸው 
ነው፡፡

ነገር ግን የተሞላና በአዲስ ጅማሬዎች የተሞላ ስለሆነ (ሮሜ 15፡13 
ተመልከት) እናም በእርሱ ለማመን ተስፋ ለማድረግና ለመለማመድ 
የዘገየህ አይደለም፡፡
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ታላቅ መታመን 

አንደኛው የተስፋ ትርጉም “የሚመችና የሚስማማ መታመን ነው፡፡ ብዙውን 
ጊዜ እንደማምነው እኛ አቋም የሌለው እይታ ይዘን “እስኪ የሚሆነውን 
እናያለን የሚለውን ውሳኔ በመያዝ የሆነ ነገር ለውጥ ካመጣ ወይም 
በመልካም ከሄደልን አጋጣሚውን መከተል እንፈልጋለን፡፡ ነገር ግን 
እግዚአብሔር በዓላማ እንድንጠብቀው ይፈልጋል፡፡ የእርሱ ፍላጎት እኛ 
በንቃት መልካም ነገርን ተስፋ እንድናደርግ ነው፡፡

ስለዚህ እጠይቃለሁ ምን እያሰብክ (እየጠበቅ) ነው? 

በአእምሮህ ወይም በሀሳብህ ምን እየሆነ ነው? ስለወደፊት እንዴት 
እየገለጽክ ነው? በማለዳ ስትነቃ መልካም ነገር በሃሳብ ይመጣል? 
መልካም፡፡ በሌላ ቀን እሞክራለሁ በሚል ሀሳብ ነው የምትነቃው? ወይም 
ደግሞ በዛሬው ቀን ድልና ስኬትህ የሚቀበልበትን ተስፋ በማድረግ ነው 
ቀኑን የምትጀምረው?

ነገሩ ከእርጉዝ ሴት ጋር ተመሳሳይነት አለው፡፡ እየተጠባበቀች እንደሆነ 
እንላለን፡፡ ወደፊት በቀጠለች መጠን፣ የምትጠብቀው ወደ እርሷ 
እየቀረበ ይመጣል፡፡ በእግዝናዬ አራቱንም ልጆቼን ከመደበኛው 
የወሊድ ጊዜ ወደ ወር የሚጠጋ አሳልፌ ነው የተገላገልኳቸው፡፡ የእኔን 
ሁኔታ የሚከታተል ሀኪም ከሚያውቃቸው አብዛናዎቹ ሴቶች መካከል 
እንደዚህ ረዥም የእርግዝና ጊዜ የሚቆይብኝ ሴት እኔ ብቻ እንደሆንኩ 
ይነገረኛል፡፡

በእያንዳንዱ የእርግዝናዬ ማለቂያ አከባቢ በእያንዳንዱ ቀን ስነቃ 
የሚጠብቀው ቀን የዛሬውን ቀን ነው እያልኩ ሻንጣዬን እያንዳንዱን 
ነገር በማስተካከል ዝግጁ እሆናለሁ፡፡ በተከታታ በድጋሚ ነገሮችን ሁሉ 
አረጋግጣለሁ፣ ሕፃኑ በማንኛውም ሁኔታና ጊዜ ሊመጣ እንደሚችል 
እርግጠኛ በመሆን ነው የማደርገው፡፡ በማንኛውም ጊዜ እራሴን 
ከሚያስጨንቅ እረፍት ከሚከለክል ነገር በማግለል እየሆነና እየመጣ 
እንደሆነ አሳስብሃለሁ፡፡

በእርግጥ እግዚአብሔር ከአንተ የሚፈልገው በእነዚህ አይነት ሁኔታ 
ከእርሱ ጋር እንድትሆን ይፈልጋል፡፡ እርሱ ልትገምት ከምትችለው በላይ 
ለሕይወትን ዓላማ አለው፡፡ እናም መልካም ነገሮችን በጊዜው ከተለያዩ 
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አቅጣጫዎች ከእርሱ እንድትጠብቅ ይፈልጋል፡፡

ተስፋ “ነገሮች ለብዙ ዘመናት የሚከናወኑ ነገር ግን እግዚአብሔር 
የማይቻለውን የሚችል አምላክና ነገሮችን መለወጥ የሚችል ነው” 
ይላል፡፡

የተስፋ እስረኛ ነህ ወይ?

ለመዘርዘር እንደሞከርኩት አሉታዊነት መጣም የሚያጠቃው ሰው 
እንደነበርኩ አውቃለሁ፡፡ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሙሉ በሙሉ 
ጨለምተኝነትና ውድቀት ብቻ የሚሰማው ዐይነት ሰው ነበርኩ፡፡

ይህ ደግሞ የሚያመለክተው ሕይወት የተመሰቃቀለ መሆኑን  ነው፡፡ ጭንቀትና 
አሉታዊነት ሕይወታችንን ወደ ታች ሲጎትት ተስፋ ግን በሕይወታችን 
ደስታን ይለቅልናል፡፡

ተስፋ ማለት የቀና አስተሳሰብ ወይም አመለካከት መያዝ ማለት ነው፡፡ 
በተስፋ የተሞላ ሰው ሙሉ በሙሉ አሉታዊነትን በማንኛውም መንገድ 
ይቃወማ፡፡ ምንም እንኳ በሕይወት ማዕበል ውሥጥ ማለፋቸው 
የተረጋገጠ ቢሆንም በሀሳባቸው በእይታቸውና በንግግራቸው በተስፋ 
ይጸናሉ፡፡

አብዛኛውን ጊዜ መልካም ወይም ተስፋ ብቻ የመጠበቅ ወጥመድ 
ስሜት ውስጥ እንያዛለን፡፡ ነገር ግን ተስፋ ሁል ጊዜ የቀናነት ውሳኔ 
እንጂ የሚሰማን ስሜት ላይ የተመሰረተ አይደለም፡፡ እውነታው ቅንነትን፣ 
መልካም እሳቤ፣ ተስፋ ሰጪ ሀሳቦች፣ ስሜታችንን በመቆጣጠር 
ተጨባጭ ውሳኔ በሕወት ማዕበል ውስጥ በማድረግ መጽናት 
ያስፈልጋል፡፡

ዘካሪያስ 9፡12ን ከልቤ እወደዋለሁ፡፡ ጌታ ወደ ጽኑ አምባ (ፍጹም 
ብልጽግና እና ጥበቃ ወደለሁ) ተመለሱ ይላል፡፡ እናንተ የተስፋ 
እስረኞች፣ እነሆነ ዛሬም የማውጀው ምርኩአችሁንሰ እጥፍ የሆነ 
በረከት ለእናንተ እመለክሳለሁ፡፡ “የተስፋ እስረኛ” መሆን ማለት ምንድ 
ነው? በሕይወታችን ምንም አይነት ነገር በሕይወታችን ቢከሰትም 
እንኳ የእግዚአብሔር ችሎታ በሕይወታችን ጣልቃ እንዲገባ ተስፋና 
መተማመኛችንን ላለማቆም እምቢ ማለት ነው፡፡ 
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የተስፋ እስረኛ ስትሆን፣ ጠላት የሚያደርገውን ያጣል ምናልባት ክፉ 
ሀሳብ በሙሉ በጽናት ተስፋህን በእግዚአብሔር ላይ ስታደርግ ሊጎዳህ 
ምንም አቅም ያጣል፡፡

እግዚአብሔር ላለፉት የመከራ ጊዜህን ስለጠላቸው ነገሮች ፈንታ እጥፍ 
በረከትንና ሊባርክህና ሊሰጥን ይፈልጋል፡፡

መልህቅን የምትጠልበት ጊዜ ነው

ዕብራዊያን 6፡19 አሁን እኛ ተስፋን እንደ ነፍስ መልህቃችን አለን፡፡ 
እርሱም እርግጥና ጽኑ የሆነ ወደ መጋረጃው የገባ ነው ይላል፡፡

እስኪ ይህንን ክፍል እንፍታው፡፡ አሁን መልህቅ ምን እንደሆነ ያውቅን 
እንደሆነ አስባለሁ፣ ጀልባ በአንድ ቦታ ረግቶ እንዲቆይ መልህቅን 
ከመረከቡ ወደ ውሃው ታወርዳለህ፣ እናም ጀልባው እንዳይንቀሳቀስና 
እዛው ባለበት እንዲቆይ ያደርገዋል፡፡ መልካም ተስፋም የሕይወት 
መልህቅ ነው ይላል፡፡ የእኛ ነፍስ የእኛ አስተሳሰብ የእኛ ፈቃድና የእኛ 
ስሜት ነው፡፡ የእኛ ነፍስ የምናገረን የምናስበውን የምንፈልገውንና 
የሚሰማንን ነው፡፡ 

ታዲያ እነዚህ ሁሉ ምን ማለት ነው? ሁሉም ነገር ቅር የሚያሰኝና የሚቀፍ 
ሲሆን፣ ምንም ነገር ስሜት የማይሰጥ ሊመስለንና የእግዚአብሔር 
ተስፋዎች በሕይታችን ፈጽሞ የማይፈጸሙ ሲመስለን ተስፋ 
መልህቃችን በመሆን ከሁኔታዊች ወደ ኃላ ይገፋንና በርታ! ተስፋው 
ሊፈጸም በደጅ ነው ይላል፡፡

ነገር ግን እስኪ ይህንን ጉዳይ ጥቂት ገፋ እናድርግ፡፡ ዕብራዊያን 6፡19 
ተስፋ የእኛ መልህቅ እንደሆነና የማያንቀላፋና የማይነቃነቅ እንዲሁም 
ማንኛውም ሁኔታና ውጣውረድ ቢያልፍ የፀና ነው ይላል፡፡

ተስፋ በእምነት እርምጃ እንድንራመድ የሚያደርገን አንደኛው 
መልህቃችን ነው፡፡ አብዛኛው ሰው የእግዚአብሔር ተስፋና 
የእግዚአብሔርን ኃይል በቀላሉ አይለማመዱም፡፡ ምክንያቱም በእምነት 
እርምጃ ስለማይራመዱ ነው፡፡ እንግዲህ እንዲህ አይነቱ የእምነት እርምጃ 
ነው የእግዚአብሔርን ተስፋ ወደ ፍጻሜ የሚያመጣውው፡፡

እስኪ ምሳሌ ልስጥህ ላለፉት ከ40 ዓመታ በላይ በዓለም ዙሪያ እየዞርኩ 
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የእግዚአብሔር ቃል አስተምራለሁ፡፡ነገር ግን እስካሁን ድረስ ወደ 
ኮንፍረንስ ስሄድ እንዳተቀባው አይነት ስሜት ብቁ ያለ መሆንና ማድረግ 
የሚገባኝን በማድረግ ያለመዘጋጀት ስሜት ይሰማኛል፡፡ 

ወደ መድረክ ከመሄዴ በፊት በልቤ እግዚአብሔር ሆይ የማደረገውን 
አሳየኝ እኔ አሁን በታላቅ ጭንቀት ውስጠ ነኝ እላለሁ፡፡ ከዚህያ እርሱ 
እኔ የማምነውን ለማድረግ በእምነት እርምጃ እንዲወስድና እንዳያደርግ 
ያዘኛል፡፡ ሁል ጊዜ የእግዚአብሔር ወደ ፊት እተገፈተረኝ መልዕክቴን 
እንዳቀርብ ይረዳኛል፡፡ አንድም ቀን ጥሎኝ እንድወድቅ አልተወኝም፡፡

ለብዙዎቻችሁ እግዚአብሔር ለተስፋችሁ መልህቅ ወደ ፊት በጽናት 
እርምጃ እንድትወስዱ ይጠብቃችኋል፡፡ እርሱ የእራሳችሁን ድርሻ 
እንድታደርጉ እየጠበቀ ነው፡፡ ከዚህያ እርሱ የሕይወታችሁ መንገድ 
ያቀናና የሚያስደንቅ ነገር ያደርጋል፡፡

በእርግጥ የሕይወት ሁኔታዎች ከተስፋህ ጉዳና እንዲያወጣ አትፍቀድ፡
፡መልህቅን በመጣልና ወደ ተስፋህ መሰረት ላይ በእምነት እርምጃ 
ለመውሰድ እርግጠኛ ሁን፡፡ ምክንያቱም ተስፋህን በእግዚአብሔር ላይ 
ስትጥል ተስፋ አትቆርጥም፡፡
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- ምዕራብ ሁለት -

እንቅፋት ሲገጥምህ ምን ማድረግ 
አለብህ?  

በህይወትህ እንቅፋት ገጥሞህ ያውቃል? በሕይወትህ የሞት ያህል 
ያለቀ የተቆረጠ የሚመስል ሁኔታና ቦታ አጋጥሞህ ከዚያ  በኃላ ምንም 
አማራኞች የሌለ መስሎ ያውቃል?

በሕይወቴ ለብዙ ጊዜያት አጋጥሞኛል፣ ብዙ ሰዎችም እንዲህ እንደሆኑ 
እርግጠኛ ነኝ፡፡ ነገር ግን የማይረሳ ታላቅ ነገር እግዚአብሔር ያስተማረኝ 
ምንም እንኳ እኛን እንቅፋት ቢገጥመነም ለእርሱ ምንም አይነት በጣም 
አስቸጋሪ ሁኔታ የሚከብደው እንዳለ ነው፡፡

እስኪ ከዘፍጠት መጽሐፍ (ዘፍ 37-50 ተመልከት) የዮሴፍን ታሪክ 
በመመልከት እንጀመር፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ እርሱ ከአባቱ አስራ ሁለት (12) 
ልጆች እጅግ የተወደደ ነው ይላል፡፡ ከዚያም የተነሳ ወንድቹ ይቀኑበት 
ነበር ይላል፡፡ 

አንድ ቀን ዮሴፍ ለወንድቹ ያየውን ህልም አጫውታቸው፡፡ በህልሙም 
ሁሉም ወንድሞቹ ለእርሱ ይሰግዳሉ ነበር፡፡ “መናገር አልነበረበትም”፣ 
ከህልሙ የተነሳ የበለጠ ጠሉት፡፡

ከዚህ ህልሙ የተነሳ ወንድሞቹ እንዴት እንዲሚያስወግዱት በዮሴፍ ላይ 
ተማከሩበት፡፡ በመጀመሪያ በጉድጓድ ውስጥ ጥለውት እዛው እንድሞት 
ሞከሩ፡፡ በኃላ ላይ ደግሞ ከጉድጓድ አውጥተውት ለእስማኤላዊያን 
ነጋዴዎች ለባርነት ሊሸጡት ወሰኑ፡፡ ከዚያ የልጁን የዮሴግን ሞት 
አባታቸውን ለማሳመን እቅድ አውጡ፡፡

ምናልባት እንደሚታወቀው ይህ ታሪክ የተጠናቀቀው ዮሴፍ በግብጽ 
በፌኦን መንግስት ሁለተኛ ሰው በመሆን በድል ተጠናቆ፣ ውሎ አድሮ 
እንደገና ከቤተሰቡ ጋር በመገናኘት በይቅርታና በምህረት ተጠናቀቀ፡፡ 

በዮሴፍ  ላይ የደረሰው ነገር በህይወትህ ምንም አይነት ችግር ቢገጥምህ 
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ሁሌም ተስፋ እንዳለህ ያረጋግጥልሃል፡፡ የእግዚአብሔር ዓላማ ለአንተ 
ይፈጸማል ምክንያቱም ሁሉም ነገር ለእግዚአብሔር ይቻላል፡፡

ነገር ግን ከታሪኩ ውስጥ እኛ ማተኮር ያለብን ከጉድጓድ ውስጥ ከመጣል 
እስከ  ቤተ መንግስት ድረስ በመካከል ምን ሆነ በሚል ክፍል ላይ ነው፡፡ የዮሴፍ 
ሕይወት የተለያዩ ብዙ ምዕራፎችን በዚህን ጊዜ አስተናግዷል፡፡ ዮሴፍን 
ለዚህ የፍጻሜ ድል ያበቃው አንደኛው ባህሪው ዓላማውን ለማሳካት ተግቶ 
በመስራቱ ነበር፡፡ ምክንያቱም የዮሴፍ እምነት በእግዚአብሔር ላይ ጽኑ 
ስለ ነበር ሳያቋርጥ መቀጠል ስለቻለ ነበር፡፡

ማቋረጥ አማራጭ አይደለም

በግል ሕይወታችን ምናልባት ለጥቂት ጊዜ እያንዳንዱ ሰው በእራሱ 
ጉድጓድ ውስጥ መውደቁ አይቀርም ይሆናል፡፡ የጉድጓዱ ዓይነት ምናልባት 
የህመም፣ የገንዘብ እጦት፣ የወዳጅነት ጉዳይ ወይም ሌሎች ዓይነት 
ችግሮች ሊሆኑ ይችላል፡፡ ምን ጊዜም ያ ሲከሰት ሁኔታው ምንም አይነት 
ይሁን ቆራጥ መሆን አለብህ እንጂ ተስፋ መቁረጥ የለብህም፡፡

ሁል ጊዜ ማስታወስ ያለብህ እግዚአብሔር ላደረገልህ ነገር ጥሩ 
ምስክርነት እንዲኖርህ መጀመሪያ ያንን ፈተና (መከራ) ማለፍ አለብህ፡፡ 
እየሱስ የነገረን “በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፤ ነገር ግን አይዟችሁ 
እኔ ዓለምን አሸንፌአለሁ እኔ ዓለምን ስላሸነፍኩ ለጉዳይህ የሚችለውን 
ኃይል አሸንፈልሃለሁ፡፡ ዮሐ 16፡31 ተመልከት በከባድና አስቸጋሪ ሁኔታ 
ውስጥ ማለፋችን የተለመደ ጉዳይ ነው፡፡ 

አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ይሰማሃል፡፡ ነገር ግን 
ታግሰህ ብትቋቋምና እግዚአብሔርን በዚህ ሁሉ ውስጥ ብትተማመነው 
እንደገና ያድስሃል፡፡ እርሱ ከፉና መጥፎ የሆኑትን ሁሉ ወስዶ መልካም 
ያደርጋል፡፡ (ሮሜ 8፡28 ተመልከት) 

ውንስተን ቸርችል በሃራዋ ት/ቤት የተማሪዎች ምረቃ ላይ በ1941 ዓ/ም 
እንዲህ ብሎ ንግግር አደረገ ይባላል፡፡

“ፈጽሞ፣ ፈጽሞ፣ ፈጽሞ፣ ፈጽሞ ተስፋ አትቁረጡ! በምንም ነገር፣ ነገሮች 
ትልቅም ይሁኑ ትንሽ፣ ሰፊ ይሁን ጥልቅ ፈጽሞ ተስፋ አትቁረጡ፡፡

እርሱ ያለው ብቸኛ ነገር እንደሆነ በእርግጥ አላውቅም ነገር ግን መንፈስ 
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ቅዱስ ዛሬ ያንኑ ነገር ለብዙዎቻችን እንደሚናገረን አምናለሁ፡፡ በምንም 
ሁኔታ ተስፋ አትቁረጥ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ከመዛግብቱ ለአንተ 
ሕይወት የሚሆን ብዙ ነገር ስላለው፡፡

ነገሮች ከባድ እየሆኑ ሲመጡ ተስፋ ለመቁረጥ መፈለግ በጣም 
ቀላል ይሆናል፡፡ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ባሉበት ሁኔታ ውስጥ  እንቅፋት 
ሲገጥማቸውና እንዴት ከዚያ መውጣ ሳያውቁ ሲቀሩ ቀላሉ 
ምርጫቸውን የሚያደርጉት ተስፋ ቆርጦ መተውን አማራጭ ያደርጋሉ፡፡

ምናልባት ብልጥና ጎበዝ እንዳልሆኑ ይሰማቸዋል፡ ምናልባት እጅግ 
አሰቃቂ ገጠመኝ በእነርሱ ላይ ደርሶ ሆናል፣ ወይም ደግሞ በሆነ ነገር 
ውድቀት ገጥሞአቸው ወይም በቀድሞ ሕይወታቸው አስደንጋጭ 
ስህተት ፈጽሞ ይሆናል፡፡

ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ብርታትና ችሎታ በመስጠት በርትተን በዚህ 
ውስጥ አልፈን ወደ ድላችን እንድንሄድ እንሄድ ዘንድ ያደፋፍረናል፣ 
ምንም እንኳ ነገሮች እኛ ባቀድነው ሁኔታ ባይሄዱም፡፡

ውድቀት ማለት ሌላ አማራጭና መፍትሔ የለም ማለት አይደለም፡፡ 
ካለፈው ስህተት መማር ትችላለህ፡፡ ጥሩ መምህር ለመሆን ሁሉንም 
ውድቀቶችህን እንደገና ሞክር የሚል አባባል እንዳለ አግኝቻለሁ፡፡ ምንም 
ውጤት ባያስገኝም የቱ እንደሚሰራና የቱ እንደማይሰራ ስለማይታመን 
ከዚያ ፈቀቅ ቢል፡፡ እንቅፋቶችህን ወደ እድል በመለወጥ በጥበብና 
በብስለት በመንፈሳዊ ሕይወትህ ታድጋለህ፡፡

እግዚአብሔር ጥሩ ሕይወት እንዲኖር ይፈልጋ፡፡  ሆኖም ግን መተማን 
አላማውን ለማሳካት ተግቶ መስራት በጣም ወሳኝ ነገር ነው፡፡ መንፈስ 
ቅዱስ ከአንድ የእምነት ደረጃ ወደ እግዚአብሔር መልካም እቅድ 
እያንዳንዳችን ይመራናል፡፡ የእኛ ድርሻ እነዚያን ቅደም ተከተል መቀበልና 
ፈጽሞ ተስፋ አለመቁረጥ ነው፡

ስንጎዳ ምን እናድርግ? 

በእራስህ ጉድጓድ ውስጥ እያለህ የሚኖርህ አመለካከትህ በጣም ትልቅ 
ልዩነት አለውው፡

ጊዜው የመፈተኛና ባህሪህ ተቀርጾ የሚያድግበት ወቅት መሆኑን አትርሳ፡፡ 
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ይህን ወቅት አንዳድ ጊዜ “የፀጥታ ዓመታት” እለዋሁ፣ ምክንያቱም ይህ 
ወቅት በሕይወትህ ብዙም ወደ ፊት መሄድ የሚታይበት አይደለምና ነው፡፡

ስለዚህ በሕይትህ እንቅፋት ሲገጥምህ ምን ማድረግ አለብህ? 

• ተስፋ አትቁረጥ! ካለህበት ሁኔታ ምንም አይነት መውጫ የሌለ 
የሚያስመስልብህን ፈተና ታገለው (ተዋጋው)፡፡ ይህ ጊዜ ለአንተ 
ከእርሱ ጋር የምትጣበቅበትና የምትከተለው ወቅት ነው፡፡

• እግዚአብሔር በሆነ ኃጥያቴ ምክንያት እየቀጣኝ ነው ብለህ 
እራስህን አትውቀስ፣  እርሱ ያለውን ሁኔታ በመጠቀም በህይወትህ 
እየሰራ ነው፡፡ እና ምንም እንኳ መልካም ስሜት የሚሰማህ ባይሆንም 
እንኳ፣ የእርሱ ዓላማና ፈቃድ ሁል ጊዜ ለአንተ መልካም ነው፡፡

• በጉዳትህ ወቅትም እንኳ ትክክለኛውን ነገር አድርግ፡፡ 
ሁኔታዎችና ነገሮች ሁሉ ትክክል በማይመስሉና ሌሎችም በክፉና 
ጥሩ ባልሆነ ሁኔታ ሲቀርቡ፣ አንተ ግን በተቻለ መጠን ለሰዎች 
እንደቀድሞ መልካም ነገር አድርግላቸው

• እራስህን ከሌሎች በመነጠልና በመገለል እንዲሁም 
ተበሳጭተህ ዝም አትበል፡፡   አንተ በጣም ጉልበተኛ ወይም 
በሸለቆ የተሞላ መሆን እንደምትችል አስታውስ፡፡  ነገር ግን ሌሎችን 
ተጠቅሞ በዚህ ወቅት ያበረታታሃል፡፡

• ቃልህንና ኪዳንክህ በማክበር ጠብቅ፡፡ ይህ ወቅት ባህሪህ 
የሚቀረጽበትና የምትታነጽበት ወቅት ነው፡፡ እንዲሁም 
ከቤተመንግስቱ ድርሻ (ቦታ) ለመቀበል እተዘጋጀህ ነህ፡፡

• እምነትህን አትጣል፡፡ እግዚአብሔር ያለህበትን ሁኔታ መቀየር 
ስለሚችል ፈጽሞ ተስፋ አትቁረጥ፡፡ 

ከላይህ ላይ አራግፈው

በጉድጓድ ውስጥ ስለወደቀው አህያ ታሪክ ሰምተህ ይሆናል፡፡ ከላይ 
ሆኖ የሆነውን ነገር በማየት በአህያው ሁኔታ ጥቂት ጊዜ ካሰበ በኃላ 
ጉድጓዱ ጥልቅ ነው ደግሞም በዚህ ላይ አህያው አርጅተዋልና ጉድጓዱን 
በመድፈን በዚያው አህያው ትቀበር ብሎ ውሳኔ ላይ ደረሰ፡፡ ከዚያም 
ወዳጆቹንና ጎረቤቱን እንዲያግዙት ጠርቶ በአካፋ ቆሻሻን በጉድጓድ 
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መሙላት ጀመሩ፡፡   

በመጀመሪያ አከባቢ አህያው ይጮህ ነበር፡፡ ሁኔታው በግልጽ በጣም 

አስደንጋጭ ነበር፡፡ በኃላ ላይ ባለቤቱ የእህያውን አለመጮህና ዝም ማለት 

ሞቶ ይሆናል ብሎ ለማረጋገጥ ወደ ታች ሲመለከተው አልሞተም ነበር፡፡

የአህያው ባለቤት ወደ ጉድጓድ ሲመለከት በአህያው ጀርባ ላይ 

የሚወድቀውን ቆሻሻ ከላዩ ላይ አራግፎ እየቆመበት ከፍ እያለበት 

በኮቴው ስር ይረጋግጠዋል፡፡ ይህም ድርጊት ለሰዓታት እንዲሁ ቀጥሎ 

በመጨረሻ አህያው ቆሻሻውን በጉድጓድ ውስጥ ከኮቴው በታች 

በመጠቅጠቅ ከፍ እያለበት ከጉድጓድ ውስጥ መውጣጫ ሆነለት፡፡

ከዚህ አህያ ታሪክ የሆነ ነገር እንማራለን፡፡ የሕይወት ሂደት ውስጥ ከጊዜ 

ወደ ጊዜ ቆሻሻ ነገር ይጣልብናል፡፡ ምናልባትም በማህበራዊ ግንኙነት 

ወይም በገንዘብ እጦት ወይም በጤና መታወክ ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን 

ይህን ጊዜ የመንፈስ ቅዱስን ምሪት እንዴት እንደምንከተል የምንማርበት 

ወቅት ነው፡፡ እንዴት አድርገህ ቆሻሻውን ከእግርህ ስር አራግፈህ በላዩ 

ቆመህበት ከፍ የምትልበትን ያሳይሃል፡፡ ከእያንዳንዷ ከጉድጓድ እስከ በቴ 

መንግስት የእርምጃ ከፍታ ውስጥ የእርሱን የክብር እይታ ይሰጥሃል፡፡ 

ሁል ጊዜ ልታሸንፋቸው የሚባህ መሰናክል ይገጥሙሃል፡፡ ሁል ጊዜ 

የሚገጥሙህና አሸናፊህ የምታልፍ ጉዳዮች አሉ፡፡ ነገር ግን ሁል ጊዜ 

ሁለተኛ እድልና አዲስ ጅማሪዎች አሉ፡፡

ነገሩ ፈጽሞ አልዘገየም፡- ብቻ ተስፋ አትቁረጥ! የእራስህን ድርሻና 

የምትችለውን ካደረክ በተስፋህ ጠብቀህና ፀንተን ወደ ፊት በመቀጠል 

ተስፋ ላለመቁረጥ እምቢ ካልክ ላንተ ያቃተውን ለማድረግ እርሱ ታማኝ 

ነው፡፡

ስለዚህ እንቅፋት ገጥሞህ የምታደርገውን ግራ ሲገባህ ተስፋ አትቁረጥ፣ 

ምክንያቱም አንተ በአዲስ መልክ ለመጀመር በትክክለኛው ቦታ ላይ ነው 

ያለሄው፡፡
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- ምዕራፍ ሦስት -

ተስፋ የተሞላበትን ሁኔታ (ባህሪይ) 
መምረጥ 

ትንሽ ልጃገረድ ሆኜ የወሲብ ጥቃት ስለደረሰብኝና ያደግሞ በውስጤ 
የተሰወረ ፍርሃት ስላሳደገብኝና በማንኛውም ጊዜ ምንም ክፉ ነገር 
ሁሌመ ሊከሰት እንደሚችል አስብ ነበር፡፡ ለማለት የፈለኩትን ሀሳብ 
መገመት ትችላለህ ብዬ እገምታለሁ፡፡ 

ብዙ መጥፎ ነገሮች በሕይወቴ በተደጋጋሚ ስለ ተከሰተ ሁል ጊዜ ክፉ ነገር 
ሊከሰት እንደሚችል ደመደምኩ፡፡ ይህ ደግሞ ክርስቲያን ከሆንኩ በኃላም 
ቀጥሎ ነበር፡፡ አንድ ጧት በመጨረሻው በፀሎት ይህ ምንድን ነው? 
ለምንድን ነው እኔ በዚህ መልክ ሁሌ ይህንን ስሜት የማስተናግደው ብዬ 
እግዚአብሔርነ የጠየቁት ወቅት አስታውሳለሁ፡፡

እግዚአብሔርም “ክፉ መንፈስ እየተፈታተነሽ ነው” ብሎ ባልቤ 
ተናገረኝ፡፡ ከዚህ በፊት እንደዚያ ዓይነት ቃል ሰምቼ አላውቅም፣ ነገር ግን 
ከቀናት በኃላ በምሳሌ 15፡15 እንዲህ የሚል ቃል አገኘሁ፡፡

ልቤ የሚያዝን ሰው ዘመኑ ሁሉ የከፋች ናት፤ የልብ ደስታ ግን ሁል ጊዜ 
እንደ ግብዣ ነው፡፡ የሚል ነበር፡፡

ሁለችንንም አስቸጋሪ ነገር በሕይወት ሂደት ሊገጥመን ይችላል፡፡ 
እንደዚያ ሲሆን ደግሞ በቀላሉ ስለ ወደፊት ስጋትና የተሸበረ ሀሳብ 
እና ጭንቀቶች በቀላሉ ይመጣብናል፡፡ ነገር ግን አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ 
ስንገባ ከእግዚአብሔርና ከቃሉ ጋር በማስማማት ዋና ነገሩን በመለየት 
መማር አስፈላጊ ነው፡፡

“እግዚአብሔር እንደሚወደኝ አውቃለሁ፡፡” እያልን እምነታችንን ማደስ 
እንችላለን፡፡ እርሱ ለእኔ ይጠነቀቅልኛል ደግሞ ከክፉ ይጠብቀኛል፡፡ 
ማድረግ የሚገባኝን ማድረግ እንድችል ፀጋውንና ብርታቱን እንደሚሰጠኝ 
አምናለሁ፡፡ እናም የሆነ መልካም ነገር እንደሚመጣ አውቃለሁ፡፡
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አትስጋ 

እግዚአብሔ ፈጽሞ አሳዛኝና የሚያሳቅቅ ቀን እንዲኖረን ለእኛ 
አይፈቅድም፡፡ ነገሮች እኛ በፈለግነው መንገድ ሳይሄዱ ሲቀሩ እንኳ እርሱ 
መልካም ነገሮችን በሙሉ ተስፋ እንድንቆይ ከእኛ ይፈልጋል፣ ካለንበት 
ከራሳችን ሁኔታዎች በላይ ይልቃል፡፡

እናም እነዚህ ሁለት ቃላት እንድታደርግ የሚረዱህ ፈጽሞ አትስጋ፡፡ ስጋት 
ምንድ ነው? ስጋት በቀላሉ መጥፎ ነገርን የሚጠብቅ ልምድ ማካበት 
ሲሆን ይህም በቀጥታ የተስፋ ተቃራኒ ነው፡፡

ምንም እንኳ እርግጠኛ ነው ባይባልም፤ ብዙ ሰዎች የየቀን 
ሕይወታቸውን በስጋት ያሳልፋሉ፡፡ ወደ ስራ ቦታ ስንሄድ እንሰጋለን፣ 
የትራፊክ መጨናነቅን እንሰጋለን፣ ሳር ከጊቢ ውስጥ ለማጨድ እንሰጋለን፣ 
የምግብ እቃን ማጠብ እንሰጋለን፣ እራት ማብሰልን እንሰጋለን፣ ልብሳችን 
ማጠብን እንሰጋለን እና ሌላም ሌላም፡፡

ይሁን እንጂ ስጋት ደስታችንን ይሰርቀንና ቀናችንን በኪሳራ ይመታል፡፡ ስጋት 
ተስፋ ቢስ ያደርገናል፡፡ በዚያ ፋንታ ሀዘንና ትርኪሚርኪ ምንም መፍትሔ 
ማምጣት የምትችለውን እንድትተው አበረታታሃለሁ፡፡ 

በደስታ ለመሰንበት በመምረጥ እግዚአብሔር ጉዳዮን እንድንወስደው 
ፍቅድለት፡፡ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ማድረግ የፈለኩትን ማድረግ 
እችላለሁ፣ የፈለገ ነገር እየሆነና እየተደረገ እያለ ቀኔንም ደግሞ 
በደስታ ከማሳለፍ አልገታም፣ ለዚህ ነገር እቅድ አላወጣም፣ ነገር ግን 
እግዚአብሔር እያንዳንዱን ነገር ከመልምነቴ ባሻገር እንደሚሰራ 
አውቃለሁ” የሚል አቋም እንድትይዝ አበረታታሃለሁ፡፡

አሁን ይህንን ማድረግህ ሁሌም ችግሮችን ያስወግደዋል እያልኩህ 
አይደለሁም፡፡ ይሁን እንጂ ላለመስጋት መምረጥ በእርግጥ ሕይወትህን 
መልካም ያደርገዋል፡፡

በትናንሽ ነገሮች ውስጥ እንኳ ሳይቀር ደስታህን ፈልግ

የድል ነሽነት ሕይወት የሚገኘው ከትልቅ ነገር ስኬት ብቻ አይደለም፣ 
የሚጀምረው ከትናንሽ ነገሮች ስኬት ነው የሚጀምረው፡፡ ጌታ 
የሚፈልገው ከእያንዳንዱ ነገርና ቦታ ስኬትና ደስታ የሕይወታችን 
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አቅጣጫዎች እና ስጋትን ማሸነፋችን ወሳኙ አካል ነው፡፡ የእኛ ምርጫ 
የቀና፣ በተስፋ የተሞላ እይታ በመሰረቱ ሁሉንም ልዮነቶች ያመጣል፡፡

እርግጠኛ ነኝ አንዳንድ ነገሮች በሕይወት ውስጥ በጣም ከባድ ወይም 
ደስታችንን የሚቀንሱ ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ ሕይወታችንን ሊያመሰቃቅሉ 
አይገባም ወይም ቀናችንን ማበላሸት አይገባቸውም፡፡ ምርጫው 
በእርግጥ የእኛና የአመለካከታችን ሁኔታ የሚወሰነው ጉዳይ ነው፡፡

በጣም ጥሩ የሆነውንና መልካሙን ቀናችንን ለእራሳችንም ሆነ 
ለሌሎች ከእራሳችን ሁኔታና አኳኋን (ፀባይ) የተነሳ ኪሳራ እና አሳዛኝ 
ነገር የተሞላበት እንደሆነ እንዲሰማን እንደሚያደርግ ስናይ በጣም 
ይገርማል፡፡

ብዙ ጊዜ በቤት አከባቢ በእነዚህ ጉዳዮች በብስጭትና በማጉረምረም 
እመላለሳለሁ፣ ቆይ፣ ሁል እዚህ ቤት ውስጥ ሁሉን ለማድረግ ከእኔ 
ይጠብቃል፡፡ ዴቭ ወደ ጎልፍ ጫወታው ይሄዳል እናም ሕፃናቶቹ ቤቱን 
ያቆሽሻሉ፡፡ እኔ ብቻ ምግባቸውን አበስላለሁ፣ እናም የመመገቢያ እቃና 
ልብሳቸውን አጥባለሁ፡፡ ስለ እኔ ማን እንደሚገደው ማወቅ እፈልጋለሁ፡፡

እውነታው ግን ማንም እንዲሰራው አላስገደደኝም፡፡ ያንን ለመስራት 
የመረጥኩት እኔው ነኝ፣ ምክንያቱም ቤተሰቦቼን ስለምወድ ነው፡፡ በእራሴ 
ደስተኝነት አይሰማኝም ምክንያቱም አሉታዊ እሳቤ የተጠናወተኝ ሰው 
ነኝና፡፡

ሀሳቡ ከአንተ ጋር ይዛመዳልን? የአንተ ሁኔታ ምናልበት ደግሞ የቤት 
ውስጥ ስራ ላይሆነ ይችላል፡፡ ነገር ግን ሁላችንንም እንድናዝን 
የሚፈትነንና በአንድም በሌላ ቀን ለእኛ ስጋት የሚሆን አይጠፋም፡፡

መጥፎና የማይመቹ ነገሮች በእኛ ላይ ሲፈጸሙ፣ በመልካም መንገድ 
ምላሽ ለመስት መምረጥ እንችላለን፡፡ እንዲህ ስናደርግ፣ እግዚአብሔር 
ጋር እንስማማለን፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሌም መልካም ስለሆነ 
ነው፡፡

መልካም ነገር ላይ አትኩር  

አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች አስደሳች ጨዋታዎችን እንዲጫወቱ 
አበረታታለሁ፡፡ ምን ማለት ነው? ከመጥፎ ወይም መልካም ካልሆነ ሁኔታ 
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ጋር ስትጋፈጥ፣ ወደ ፊት መፈጸም የሚችል መልካም ነገርን ምርጫህ 
አድርግ፡፡

ለምሳሌ፡- የትራፊክ መጨናነቅ ቢገሰጥምህ “ቀስ ብዬ በመንዳት በኃላ 
እንድሮጥ ቢያደርገኝም እግዚአብሔር በፍጥነት በመብረር ሊመጣ 
ከነበረው አደጋ ሊጠብቀኝ ብሎ ነው “ካልክ፡፡ ይህ ለሁሉም አይነት ሁኔታ 
ለትልቁም ሆነ ለትንሹ ነገር ይሰራል፡፡

ምንም እንኳ ነገሩ በጣም ወሳኝ የሆነ ሥራ የማጣት እክል ቢገጥም 
ምርጫህን በመቀየር እይታህን ወደ መልካም በማዞር “አሁን ስራ 
አጥቼ ይሆናል፣ ነገር ግን አሁን እግዚአብሔርን አምነዋለሁ እርሱ ከድሮ 
የሚሻል የሥራ እድል ይሰጠኛል፡፡

መጽሀፍ ቅዱስ….. እግዚአብሔር የፍርድ አምላክ ነውና ስለዚህ 
እግዚአብሔር ይራራላችሁ ዘንድ ይታገሳል፣ ይራራላችም ዘንድ ከፍ ከፍ 
ይላል እርሱም በመተማመን የሚጠብቁ ሁሉ ብጹዓን ናቸው፡፡” ይላል፡፡ 
(ኢሳ 30፡18 ተመልከት) 

ምንም ዓይነት በሕይወትህ መንገድ ይመጣ ችግር የለውም፣ 
እግዚአብሔር ያንን ወደ መልካም የመለወጥ እቅድ አለው፡፡ እቅዱም 
ደግሞ በተስፋና በመልካም ነገሮች የተሞላ ነው፡፡ ከእርሱ ጋር 
እንድትስማማ እመክርሃለሁ፡፡

አቀራረብህ ሁል ቀን መልካም ይሁን፣ በተስፋ የተሞላ እይታ እና ስጋትና 
ከቶ አትውደድ (አስወግድ)፡፡ ይህንን እያደረክ እያለህ በእያንዳንዱ 
የሕይወት ገጽታ ደስታ ማግኘት ትጀምራለህ፡፡
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- ምዕራፍ አራት -

በማዕበል ውስጥ እግዚአብሔርን 
መታመን

ለዓመታት የተማርኩት ስለ አንድ ነገር እግዚአብሔርን መታመን እንደሆነ 
ይህንን አንድ ነገር ተምሬአለሁ፡፡ አንድን ነገር ወይም አንድን ሰው 
በሕይወትህ ለመለወጥ ሌላው ገጽታው ሙሉ በሙሉ እግዚአብሔር 
በአንድ ነገር ውስጥ እንደሚለውጠው መታመን ነው፡፡

ከኢሳያስ 43፡2-3 ብዙ መጽናናትን አገኛለሁ፡፡ እንዲህ ይላል “በውሃ 
ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያሰጥሜህም፣ በእሳትም ውስጠይ በሄድህ ጊዜ 
አትቃጠልም፣ ነበልባሉም አይፈጅህም፡፡ እኔ የእስራኤል ቅዱስ አምላክህ 
እግዚአብሔር መድሃኒት ነኝ…፡፡

በከባድ ሁኔታዎች ውስጥ በምታልፉበት ጊዜ፣ እግዚአብሔር በእዛው 
ሁኔታ ውስጥ ከአንተ ጋር መሆኑን ማስታወስ በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ 
እናም በእዛው ውስጥ እንደሚረዳህ ታመነው፡፡

በእርግጥ ሁኔታዎች በጣም ከባድ ሲሆኑና ትርጉም የማይሰጡ ሲሆኑ 
እንዲሁም ትክክለኛና አግባብነት ያለው ነገር ሳይመስሉ ሲቀሩ በእምነት 
ጸንቶ መቆየት በጣም ከባድ ይሆናል፡፡ ይልቁንም ያደረገው ነገር 
ትክክለኛና ማድረግ የሚገባህን ነገር አድርገህ ትክክለኛ ውጤት ሳታገኝ 
ስትቀር ነገሩን ከባድ ያደርገዋል፡፡

ወይ ይህ ደግሞ ይህ እንዴት ነው ብትል፡፡ የሆነ ሰው ትክክለኛ ያልሆነ 
ነገር ማድረጉን እያየህ አንተ በትክክል ከሰራው በላይ ውጤታማ ሲሆን 
ታያለህ፡፤ እንደዚህ አይነቱ ነገሮች በሕይወት ሂደት ሲከሰቱና በእያንዳንዱ 
ነገር ውስጥ ጥሩ ያልሆነ ስሜት ሲሰማንና ደንነት የማይሰማን ጊዜያት 
ያጋጥማሉ፣ ለእንደዚህ ዐይነት ሁኔታዎች ደግሞ ትክክለና መልስ ሊሆን 
የሚቻለው ደግሞ በእግዚአብሔር መታንና እርሱን መጠበቅ ብቻ ነው፡፡

ከልምምዴ እንደተማርኩ እግዚአብሔር ይህንን ሁኔታና ወቅት 



26

ለጥቅማችን ይጠቅምበታል፡፡ በሕይታችን አለመረጋጋት ሲሆንና እርሱ 
የእኛን ሁኔታ ተጠቅሞ ወደ እርሱ እንድንጠጋና በማደግ የደንንታች 
ዓለት ላይ እንድንታነጽበት ያደርገናል፡፡ ያም ኢየሱስ ክርስቶስ፣ እርሱ 
ደግሞ የማይነቃነቅ ጽኑ መሰረት ነው፡፡ (መዝ 62፡2, 6 ተመልከት)

በከባድ ጊዜ ውስጥ አልፎ ማደግ

ይህ ምናልባት እንግዳ ነገር ሊሆንብህ ይችላል፡፡ ነገር ግን ወደ ዋናው 
ነጥብ ሲመጣ መጥፎ ገጠመኞችንና አስቸጋሪ ነገሮች የእኛ ጥቂት 
የቅርብ ጓደኞቻችን ናቸው፡፡ ለምን? ምክንያቱም ጌታ እነዚህን 
እንዲያስተምሩን ይጠቀምባቸዋል፣ ያሰለጥናነናል፣ ከእኛ በሆነ መንገድ 
ማደግ እንደማንችል በማሳወቅ ያሳድገናል፡፡

በእርግጥ ያዕቆብ 1፡2-3 የምነግረን፣ ወንድሞች ሆይ የእምነታችሁ 
መፈተን ትዕግስትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ ልዩ ልዩ ፈተና 
ሲደስርባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቆጠሩት፡፡

መጥፎ ገጠመኞቻችንና ስቃዮቻችን የሚያመጣው እግዚአብሔር 
አይደለም፡፡ ነገር ግን እርሱ እነዚህን ተጠቅሞ ያበረታንና በእዛው 
ውስጥ የበዛ ሰላም እንድንለማመድና ተረጋግተን ሕይወታችንን የተሟላ 
ያደርገዋል፡፡

አስቸጋሪ ውቀቶቻችን በሕይወታችን ውስጥ ማደግ ወደምገባን 
የማንነት ደረጃ እንድናድግ ምክንያት ይሆኑናል፡፤ ከአእምሮአችን በላይ 
የሆኑ ውኔታዎች ሲገጥሙን ተስፋችንን በእርሱ ላይ እንድናደርግ 
ይረዳናል፣ ችግራችንን በራሳችን ለመፍታት እንደማንችል እንድናውቅ 
ነው፡፡

ጌታ በህይወታችን አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሲገጥሙን ወደ እርሱ 
እንድንመጣና ብርታትና ጽናትን የተረጋጋ የሕይወት ጫፍ ለመድረስ 
እንድንችል ወደ እርሱ እንድንመጣ ይፈልጋል፡፡ በእርሱ ሰላምና እርካታ 
እንዲኖረን ምንም እንኳ ሁኔታዎች መልካም በማይሆኑ ጊዜያትም 
ይፈልጋል፡፡ (ነህምያ 8፡10 ተመልከት) 

እንቁዎች ልክ ከከባድ መጫን ስር እንደሚፈጠሩ ሁሉ፣ እግዚአብሔር 
የተለያዩ ችግሮችን በመጠቀም በሕይወታችን ትህትናን ያለብሰናል፣ 
ባህሪያችንን ያሳድጋል፣ ወደ እራሱ መልክ መምሰል ያመጣናል፣ 
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እንደዚሁም ለእኛ ላለው መልካም ነገሮች ያዘጋጀናል፡፡ 

መጥፎ ገጠመኞቻችን እግዚአብሔር እንድንታመን ይረዱናል

እግዚአብሔርን በመታመን ውሰጥ እጅግ ብዘ ነፃነት አለ፡፡ የሆነ ነገር በእኛ 
መንገድ እያልሄደ ካለ፣ በዚያ ፈንታ በተቃራኒው መንገድ የከፋ ሲሆን፣ 
እርሱ ከእኛ እቅድ ይልቅ የተሻለ ነገር እንዳለው መተታን እንችላለን፡፡ 
እናም ውሎ አድሮ እርሱ የእኛን ሁኔታ ለመልካም ያደርግልናል፡ (ሮሜ 8፡
28 ተመልከት) 

ይህን ነገር መረዳት አለብን፣ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ አስቸጋሪ ሁኔታ 
ውስጥ ስንሆን፣ ለእግዚአብሔር ወይም በተባረኩ ሰዎች ሊያናድድ ወይም 
ጥሩ ስሜት እንዳይኖረን ያደርጋል፡፡ እራስን ጻዲቅ አድርጎ የመመልከት 
ባህሪ ለማንጸባረቅ በመሞከር እሺ እኔ እኮ ካንተ የተሻለ ክርስቲያን ነኝ 
ለማለት እንፈልጋለን፡፡

ለምሳሌ በስራህ የውሥጥ እድገት ትፈልጋለሁ ነገር ግን እንደኛው 
በፈንታይ እድገቱን ያገኛል፡፡ ምን ማድረግ አለብህ?

በእራስህ ትበሳጫለህ፣ እራስን ጻድቅ አድርጎ ማቅረብ የአንተ ፋንታ 
መንፈሳዊ  ሕይወት ይጎዳል፡፡ ወይም እግዚአብሔር በመታመን እንዲህ 
ትላልህ፡፡ ጌታ ሆይ፣ በዚህ ቦታ አሁን የፈለከኝ አንተ ከሆንክ በትህትና እና 
በፈገግታ አለቃዬን ለማገልገል እፈልጋለሁ፡፡ እናም በራስህ ጊዜ ለእኔ 
የምትሰጠኝ ቦታ እንዳለ አውቃለሁ፡፡

እግዚአብሔር ከእኛ ይልቅ አዋቂ ነው፡፡ አንዳንድ ጊዜ እኛ የምንፈልገውን 
አይሰጠንም፣ ምክንያቱም እኛ ካሰብነው ወይም ከፈለግነው በላይ 
የሚሻል ነገር ያሰበው ወይም ያየልን ስላለ ነው፡፡

ለምሳሌ እግዚአብሔር ብዙውን ጊዜ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንድናልፍ 
ጌታ ይፈቅዳል፡፡ አንዳንድ ጊዜ ሁኔታው እግጅ በጣም ከባድ ነው፡፡ ይልቁን 
በቀላሉ በተመሳሳይ ሁኔታ ያለን ሰዎች ስኬታቸውን በፍጥነት ሲቀዳጁት 
ታያለህ፡፡ 

ነገር ግን እግዚአብሔር በዚህ መንገድ እንድናልፍ ሲፈቅድ፣ ሰዎች 
ያሚያልፉበትን እንድረዳና በማልፍበት ሁኔታ በመለማመድ የእነርሱን 
ቁስል በመረዳት ለመርዳት ውጤታማ አድርጎኛል፡፡
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በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ አሳልፎ ጌታ ለማደግ ባይረዳኝ ኖሮ 
በአሁኑ ጊዜ ዛሬ እየረዳሁ ያለሁትን ብዛት ያላቸውን ሰዎች መርዳትም 
ባልቻልኩም ነበር፡፡ እግዚአብሔር ከመከራ ውጪ የሆነ ኑሮ ሊያኖረን 
ቃል አልገባልንም፡፡ ነገር ግን ደግሞ እንዲሁ ሊተወንና ለእኛ ግድ 
እንደሌለውና በከባድ ጊዜያት ሊተወንም ቃል አልገባልንም፡፡ (ዕብራዊያን 
13፡5 ተመልከት) እርሱ እኛን እንደሚወደን በማወቅ ውስጥ ያለውንና  
እርሱ ለእኛ አስቀድሞ እቅድ እንዳለሁ ስንገነዘብ በጣም መተማመንና 
መረጋጋት ይሰማናል፡፡

በሁሉም ነገር ውስጥ ከአንተ ጋር ነው

በሕይወትህ እያንዳንዷ ጉዳይ እግዚአብሔር ለመታመን ቁርጥ ውሳኔ 
እንድታደርግ ላበረታታህ እፈልጋለሁ፡፡ የሕይወት ማዕበል ሲገጥመን 
ወይም የማታውቀው እንግዳ ነገር ሲገጥምህ፣ ያን ጊዜ እግዚአብሔርን 
ለመታመን የምርጫ ጊዜህ ነው፡፡ የምታስበው ወይም የሚሰማህን ነገር 
ምንም ይሁን፣ እንዲሁም ያለህበት ሁኔታ ምንም መልክ ይኑረው እርሱን 
ብቻ ታመን፡፡

በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ እግዚአብሔርን ስትታመን፣ እርሱ የሆነ ሁኔታህን 
የሚያረጋጋ ነገር ይሰጥሃል፡፡ እርሱ የበለጠ እራሱን ይሰጥሃል፡፡ ዛሬ በዚህን 
ጊዜ በአሰቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እያለፍክ ነው፡፡ አስቸጋሪ ነገር ገጥሞህ 
ሕይወትህን በፍርሃት ያጥለቀለቀ ነገር ይኖ ይሆን?  እንዲህ ከሆነ አሁን 
በዚህ ጊዜ ቆም ብለህ ይንንኑ ጸሎት እንድትፀልይ አበረታታሃለሁ፡፡

“ጌታ ሁይ ሁል ጊዜ ከእኔ ጋር ስለሆንክ አመሰገንሃለሁ፣ በመልካሙም ጊዜ 
ሆነ በአስቸጋሪ የይሕወት ገጠመኞች ሁሉ፣ እባክህ ሕይወቴ ትርጉም 
አልባ ሲሆንብኝ ከአንተ ጋር የበለጠ እንድጠጋ እርዳኝ፡፡ እታመንልሃለሁ፣ 
አንተ ለእኔ ጥቅም ነገሮችን እንደምትሰራ እኔ አውቃለሁ፤ በኢየሱስ ስም 
እፀልያለሁ፡፡ አሜን፡፡"

አሁን እያለፍክበት ያለው ነገር ሁል ጊዜ ከአንተ ጋር እንደማይቀጥል 
አስታውስ፡፡ በአስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ በምታመነሃለሁ ጊዜ “ይህም ያልፋል” 
የሚለውን ለማስታወስ እፈልጋለሁ፡፡ ከጊዜ በኃላ እግዚአብሔር መታመን 
ምርጫህ ታደርግና እርሱ የእራሱ የሆነ በምታልፍበት ሁኔታ ውስጥ 
ደስታህን እንዲሰጥህ ትፈቅዳለህ፡፡
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እራስህን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በማቆየትና እራስህን በቃሉ 
ጥቅስ እንድታበረታታ እመክርሃለሁ፡፡ ለምሳሌ ኢሳያስ 41፡10 እንደሚል 

“አትፍራ (የሚያስፈራህ የለም) እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፣ ዙሪያህን ፈርተህ 
አትጨነቅ እኔ አምላክህ ነኝ አበረታሃለሁ፣ በችግርህ ላይ አበረታሃለሁ 
አዎ እረዳሃለሁ፡፡ በአሁኑ ጊዜ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሁን፣ 
እንድትመሰረትና እንዳታቋርጥ አበረታታሃለሁ፡፡ ምክንያቱም ኢየሱስ 
በማንኛውም ማዕበል ውስጥ ከአንተ ጋር ነው፡፡ በሌላ መልኩ ደግሞ 
ከዚያ ጠንከረህ እንድትወጣ ይረዳሃል፡፡
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- ምዕራፍ አምስት -

ሁሉንም አዲስ ያደርጋል፡

ተስፋ ስትቆርጥና ተስፋ ቢስነት ሲያጠቃህ፣ ጌታ ባለፉት ጊዚያት 
እንዴት እንደረዳህ ማስታወስ እጅጉን ይጠቅምሃል፡፡ ልክ እንደ አንተ 
የእግኢዘብሔር እርዳታ አጥብቀው የፈለጉትን ሰዎች እግዚእሔር 
ለሌሎች ሰዎች ያደርገውን ታማኝነትና እርዳት ማስተዋልህ በእምነትህ 
እንድትበረታ ያደርገሃል፡፡

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሱትን ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር 
እንዴት አዲስ ጅማሬ እንደሰጣቸው አስተውላለህን?

ሙሴ፡- እግዚአብሔር በነበልባል እሳት ቆጥቋጦ ተገልጦ ህዝቡን 
እንዲመራ ሲጠራው አርጅቶ ነበር፣ ይሁን እንጂ ለ40 ዓመታት 
በምድረበዳና በበረሃ ውስጥ እራሱ ተሰውሮ ነበር፡፡ እግዚአብሔር ምን 
ሊያደርግ እንዳለም ምንም የሚያውቀው አልነበረም፡፡ (ዘዳግም 1-4 
ተመልከት) 

ዳዊት፡- ትሁት የበግ እረኛ ልጅ ነበር፣ የእስራኤል ንጉስ እንዲሆን ተቀባ፣ 
በመሰረቱ እሱ ይህ ነው የማይባልና እዚህ ግባ የሚባል አልነበረም፣ 
በቤቱ የመጨረሻ ሰው ማንም ለንግስና የማይመርጠው ነበር፡፡ ነገር 
ግን እግዚአብሔር ህዝቡን እንዲመራው መረጠው፡፡ (1ኛ ሳሙኤል 16 
ተመልከት) 

ጴጥሮስ፡- ክርስቶስን የካደ ሀዋሪያ፣ እንደገና ምህረት የተቀበለና 
በቀሪው ዘመኑ ወንጌልን እንዲሰብክና እግዚአብሔርን ለማክበር እድል 
አገኘ፡፡ (ሉቃስ 22፡ 54-62፣ ዮሐንስ 21፣ የሐዋሪያት ሥራ 3 ተመልከት) 
እንዲሁም፡- 

ጳውሎስ፡- አንድ ወቅት የእግዚአብሔርን ሕዝብ ያሳድድ የነበረ፣ 
በደማስቆ መንገድ ላይ በመለወጥ፣ እስከ ህይወት ፍጻሜ ብዙ የአዲስ 
ኪዳን መልዕክቶችን በመጻፍ ተጠናቀቀ፡፡ (የሐዋሪያት ስራ 9፡1–22 
ተመልከት)
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በመጽሀፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሱትን ሰዎች ሁሉ ታሪክ ስታስብ፣ 
እግዚአብሔር ምህረት ያደረገላቸው እና በተለያዩ መንገድ የተጠቀመባቸውን 
ስትመለከት፣ አንተን ለመርዳትና እንዲሁ እንዲያደርግልህ እያጠራጥርህም 
አምላካችን የተስፋ አምላክ ነው፡፡ የአንደገና አምላክ ነው፣ አዲስ ነገርና 
አዲስ ጅማሬ ያለው ነው፣ በማንኛውም ሁኔታ ነገርን ሁሉ መልካም 
ሰማድረግ የሚችል  ውስንነት የሌለው አምላክ ነው፡፡

በተስፋ ዓይን ነገሮችን ማየት 

ተስፋ የሕይወት መልህቅ እንደሆነ አስተውል፡፡ ነገሮች የጨለመ ሲመስሉና 
ግራ በመጋባት መፍተሄ ስናጣ፤ የዚያን ጊዜ ነው ተስፋ ሕይወታችንን 
ወደ ፊት ገፍቶ አድስ ጀማሬአችን እንደ ቀረበ የምያመለክተው፡፡

ሁሉም አንድም ሳይቀር የተባረኩ ሲመስለንና፤ እኛ ደግሞ ደክሞንና 
ተስፋ የመቀርጥ ስሜት ውስጥ ስንገባ፤ ተስፋ ግን ልባችንን በማጽናት 
በእግዚአብሔር ላይ ያለንን እምነትና ተስፋችንን ያፀነዋል ፡፡

እንደገና ተስፋ የሚመችና የእርግጠኝነት ግምት ነው፡፡ የትክክልኛነት 
አመለካከት እና መልካም ነገር ይሆናል ብሎ በደስታ የመጠባበቅ ሂደት 
ነው፡፡

እርግጠኛ ተስፋ ወላዋይ የሆነ አይደለም፣ ግልጽ ያልሆነ አይደለም፣ እስኪ 
ዝም ብለን በመጠበቅ የምሆነውን እናያለን የሚል አመለካከት ያለው 
አይደለም፡፡ ነገር ግን ተስፋ እግዝአብሔር የገባውን ቃል ኪዳን ማመንና 
መታመን ነው፡፡ እርሱ ያደርገዋል እግዝአብሔር ለልጀቹ መልካም 
እድሎችን እንድሆንላቸው የሚፈልግ ነው፣ እናም እርሱ የሚፈልገው እኛ 
ያንን እንድንመለከትና ወደ እዛ ወደ ፊት እንድታተኩር ነው፡፡ 

1ኛ ተሰሎንቄ 5፤8 ላይ ተስፋ የተገለፀው እንደ እራስ ቁር ነው፡፡ ስለዚህ 
የምናስበው ያማረና አስፈላጊ ነገር መሆን አለበት፡፡ የእኛ አመልካከትና 
የምንጠብቀው ልናደርግ የምንፈልገው ነገር ከምናስበውና ከምንለው 
(ከምንናገረው) ጋር የተቆራኘ ነው፡፡

አስተሳሰብህንና የምትናገረውን ቃላት (አንደበት) በየማለዳው 
እንድትቆጣጠር አበርታታሃለሁ በማለዳ ስትነሳ አስተሳሰብህን “እሺ” 
እገምታለሁ በሌላ ቀን ለማድርግ እሞክራለሁ አትበል፡፡ በዚህ ፋንታ 
ከእግዝአብሔር መልካም ነገሮችን ተሰፋ አደርጋለሁ በል እንዲህ በማለት 
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አውጅ፡፡

“እግዝአብሔር ሆይ ስለዚህ ቀን አመስግናለሁ! እንደምትወደኝ 
አምናለሁ እናም ዛሬም በእኔ መልካም እቅድ እንዳለህ 
አውቃለሁ፡፡ ከአንተ ውጭ ምንም ማድረግ አልችልም፣ ነገር ግን 
በክርስቶስ ማንኛውንም የፈለኩትን ማድረግ እችላለሁ፡፡ በአንተ 
እርዳታ መልካም አስተሳሰብን አመልካከት ሊኖረኝ ይችላል፡፡

ከዚያም ጥሶ መውጣችንና አዲስ ጅማሬህን ተጠባበቅ ዛሬ የእኔ ቀን 
ነው፣ የጠበኩት የሚሆንበት  ቀን ነው በል፡፡ መልካም ስሜትና መልካም 
አመለካከት እንዲኖረን ስለፈለግን በዚያ ሁኔታ ተስፋ የተሞላ ሕይወት 
መኖርና መቀጠል እንደማንችል መገንዘብ በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ መጥፎና 
ተቃራኒ ስሜቶች ወደ እኛ ሲመጡ ስሜቱንና ሃሳቡን ወደ ውስጣችን 
ካልተቀበልነውና ካልመገብናቸው ይሞታሉ፡፡ 

ስለዚህ የተሰፋ ስሜት እስኪሰማህ ድረስ የመጠበቅን ወጥመድ ውስጥ 
አትግባ፡፡ በዚያ ፋንታ በሙሉ ተስፋ ለመሞላት መወሰን አለብህ፡፡ መልካም 
ሃሣብ ለማሰብ የነቃ ውሳኔ ስትወስን፣ በእምነት የተሞሉ ሃሣቦችን 
ቀኑን ሙሉ ስታስብ፣ ስሜትህና ሃሣብህ ከውሳኔህ ጋር የተያያዙ ናቸው፡፡

ከድንኳንህ ውጣ 

ከብዙ ዓመታት በፊት “ለምንድን ነው የተሻሉ ነገሮችን ደግመህ 
የማታደርገው” ብዬ ጌታዬን ጠየኩት፡፡

እግዝአብሔርም ለልቤ “ጆሲ እኔ እስካሁን እነዚህን ነገሮች ሁል ጊዜ 
እያደረኩ ነው፡፡ እርሱን ደግሞ አግኝተሻል ደግሞም እየተጠቀምሽበት 
ነው አለኝ፡፡

እግዝአብሔር የእርሱ መልካምነት በሕይወታችን በጥንቃቄ 
እያስተዋልንና እየተደነቅን እንድኖር ይፈለጋል ለምን ምክንያቱም እኛ 
በአድናቆት ሰንኖር ያለተሰፋ ልንኖር አንችልም፣ እሰኪ የአብርሃምን ታርክ 
እንመልከት፡- 

እግዝአብሔር አብርሃምን እጅግ አበለፀገው፡፡ ይሁን እንጂ እርሱና 
ሚስቱ ሣራ ያጡት አንድ ነገር ልጅ ነበር አብርሃምም እግዝአብሔር ሆይ 
ምን ትሰጠኛለህ እኔ ያለ ልጅ እሄዳለሁና አለ፡፡
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እግዝአብሔርም ከድንኳን ውጭ አወጣውና ወደሰማይ ተመልከት 
የሰማይን ከዋክብት ቀጠር ምናልባት ትቆጥራቸው እንደሆነ እንድሁ 
ዘርህ ልቆጠር ይችል ይሆናል አለው፡፡

ምንም እንኳ የአብርሃም በተሰፋ መቀርጥ የተዘጋ ቢሆንም ጌታ ካለበት 
ሁኔታ በማውጣት ሊያሰደንቀውና እርሱ የማይቻለውን ነገር ማድረግ 
እንደሚችል ሊያስገነዘበው ከድንኳኑ ወደ ውጭ አወጣው፡፡

እኛ አብዛኛውን ጊዜያችንን በድንኳናችን ውስጥ ነው የምንከርመው፡፡ 
ወደ ችግራችን በመመልከት ነው የምናጠፋው፡፡ ለዚህም ነው መጽሐፍ 
ቅዱስ ከሕይወት ውጣ ውረድ ላይ አይናችንን አንሰተን ወደ እምነታችን 
ጀማሪና ፈፃሚ ወደ ሆነው ወደ ኢያሱስ እንድንመለከት የምናገረው 
(ዕብራዊያን 12፤2 ተመልከት) 

ሁል ጊዜ ለመፀለይ መወሰን አለብን፣ ቃሉን ለማንበብ ወይም እርሱ 
በቀደሙት ጊዜያት ለእኛ ባደረገው ታላላቅ ነገሮች መመሰጥ፣ እንድህ 
ስናደርግ ደግሞ ተስፋን በእኛ ውስጥ ይፈጥራል፡፡ እንደ አብርሃም 
እግዝአብሔር ይህንን ለእኔ ያደርጋል በማለት በማሰብ መታመን ነው፡፡ 

ጊዜው ከባድ ስሆንና ተስፋ የመቀረጥ ስሜት ስገጥምህ፣ ያን ጊዜ ወደ 
ውጭ ከድንኳንህ በመውጣትና እግዝአብሔር የምለውን እይ ይህንን 
ስታደርግ እርሱ ልያስገርምህ እንደምጠብቅህ እንደሆነ ታውቃለህ፡፡

በመከራህ ፋንታ እጥፍ ትካሣለህ  

አንድን ሰው የምትወደው ከሆነ እርሱን ተስፋ ማድረግ አይከብድህም 
ለሌሎች ሰዎች ስሆን ለማጽናናትና ለማበረታታትና እንድህና እንድህ 
የምሉ ቃላትን መናገር ይቀል ይሆናል፡፡ ሁሉም ያለፈበት ነው፡፡ ብቻ 
እግዝአብሔርን ታሙን እርሱ ነገሮችን ይለውጣል ልንል እንችል 
ይሆናል፡፡ 

ነገር ግን እኛ ስንሆን ፤ ታርኩ ሌላ ይሆናል በተስፋ መቀርጥና ስቃይ 
ውስጥ ስንሆን ተስፋ ለመቀረጥና እንደዚህ የምል ሃሣብ እንድንይዝ 
ያደርገናል፡፡ አለቀለኝ፣ መፍተሔ የሌሌው ያለቀ ጉዳይ ነው እንላለን፡፡ 

ነገር ግን አልረፈደም ሕይወትህ በክርስቶስ ስሆን መልክ ለመያዝ 
አልዘገየም፡፡ ያለፈው ሕይወትህ የአንተ ፍጸሜ አይደለም፡፡ ተስፋ 
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ላለመቀረጥ እምቢ ከልክ እና መንፈስ ቅዱስ እንድመራህ ከፈቀድክ 
በፊት ያለህን ብቻ አይደለም እግዝአብሔር የምመልስልህ፣ እርሱ 
ሕይወትህን ከበፊቱ የተሻለ ያደርገዋል ፡፡

ኢዮኤል 2፡25–26 ን እወደዋለሁ፡፡ ይህንን ክፍል እንደነበብከው ይህንን 
ምንባብ በልብህ ተቀበል፡፡ ለዛሬህም እንደ መልዕክት ውሰድ፡፡

የሰደድሁባችሁ ታላቁ ሠራዊቴ አንበጠና ደጎቢያ ኩብኩባና ተምች 
የበላቸውን ዓመታት እመልስላችሃለሁ፡፡ ብዙ መብል ትበላላችሁ 
ትጠግቡማላችሁ ከእናንተም ጋር ተዓምራትን የሠራውን የአምላካችሁን 
የእግዝአብሔርን ስም ታመሰግናላችሁ ሕዝቤም ለዘለዓለም አያፍርም ፡፡ 

በልጅነቷ በወሰብ እንደተጠቃች ኮርዳ እራሴን በማሳመን መልካም 
ይሆነኛል በማለት ትዳር መሰረትኩ፡፡ ነገር ግን ማንም ሰው መሆን 
እንደምፈልገው መልካም ነገር ሳይሆን ቀረና ውኔታው የከፋ ነገር ሆነ 
፤ ነገር ግን ለእግዝአብሔር ሁሉም ይቻላል ለእኛ መውጫ የሌለው ነገር 
የምመሰለን እርሱ እግዝአብሔር ግን አድስ ምዕራፍና ጅማሬህን ያያል 
እርሱ ግን የቀደመውን ቁስላችንን የምያክምልን ብቻ ሳይሆን ነገር ግን 
ከበፊት ከነበርን አብዝቶ ምርኮአችንን ልመልስልን ይፈልጋል ፡፡

ከእኔ ጋር አሳያስ 61፤7 ተመልከት፣ በውርዳታችሁም ፋንታ ዕድል 
ፈንታችሁ ደስ ይላችሃል፡፡ ስለዚህ በምድራቸው ሁለት እጥፍ ይገዛሉ 
የዘለዓለም ደስታ ይሆንላቸዋል ይላል፡፡

እኔ ሁል ጊዜ እንደምለው የመጀመርያ እቅድ ‹ሀ› ባይሳካ እርሱ ሁል ጊዜ 
እቅድ ‹ለ› አለው፡፡

እግዝአብሔር የተሃድሶ አምላክና የአዲስ ነገር ጅማሬዎች ምንጭ ነው፡፡ 
ለእርሱ ብትፈቅድልት እርሱ ትኩስና አድስ ይሰጥሃል፡፡ እርሱ እጥፍ አድርጎ 
ከምትገምተው በላይ መልካም ነገር ያደርጋል፡፡
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- ምዕራፍ ስድስት -

ተስፋ መቁርጥ ሲገጥምህ እንዴት 
ቀና ማለት አለብህ?  

ሁላችን በሕይወት ሂደት ውስጥ ተስፋ መቁረጥ በተለያዩ ምክንያቶች 
ይገጥሙናል፡፡ ነገር ግን ያለንበት ሁኔታዎቻችን ስሜቶቻችንን 
አንድቆጣጠሩ መፍቀድ የለብንም፡፡

ሰይጣን አእምሮአችንን በክፋ ሃሣቦች በመሙላት ደስታ እንድርቀንና 
በሃዘን ልሞላን ይፈልጋል፡፡ እርሱ ተስፋ አስቆራጭ ነው፡፡ እርሱ 
በስሜታችን በመንፈሳዊ ነገራችን፣ በኤኮኖሚያችን (በገንዘብ) እና 
በቻለው መንገድ ሁሉ ወደታች እንድንወርድ ይፈልጋል፡፡

ነገር ግን ኢየሱስ የእኛ ብርታታችን ነው፡፡ እርሱ እኛን ከፍ ለማድረግ ነው 
የመጣው እርሱ ጽድቁን ሊሰጠን ነው የመጣው፡፡ ሰላምና ደስታን ልሰጠን 
መጣ፡፡ እርሱ እኛ መልካም ነገሮችን ከወደፊታችን እንድንጠብቅን 
በተስፋ እንድንሞላ ይፈልጋል፡፡

ማንኛውም ሰው በተሰፋ መቁረጥና ያለመርካት ስሜትን 
የምያሰተናግድበት ጊዜያት ወቅቶችንና ልምምዶችን ከዓለማ 
አለመሳከትና ከሕልም ግብ አለመድረስ የተነሳ ይገጥመዋል፡፡ ነገሮች 
እኛ ባስብነው መንገድና ተስፋ ባደርግነው ሁኔታ ሳይሄዱ ሲቀሩ የተስፋ 
መቁርጥና የስሜት መጎዳትን ማስተናገድ አግባብነት ያለው ነው፡፡

ምክንያቱም በዚህ ሁኔታ ውስጥ ለብዙ ጊዜ ከቆየን ወደ ድብርት 
ይወሰደናል፡፡ 

መዝ 30፤5 የሚነግረን …. ማታ ለቅሶ ይሆናል፤ ነገር ግን ጧት ደስታ 
ይመጣል ይላል፡፡

ነገሮች ምናልባት ለጊዜው ሃዘንተኛ ሊያደርጉን ይችላሉ፤ ነገር ግን በሃዘን 
መቆየት የለብንም፡፡ እንዲህ ሆነን በኃዘን ውስጥ ከቆየን ጠላት አጋጣሚ 
በማግኘት በተከፈተው በር በመግባት የበለጠ ወደ ሕይወታችን ገፍቶ 
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በመግባት በጣም ከባድ ችግሮችን ወደ ሕይወታችን ያመጣል፡፡

ይሁን እንጂ ከእግዝአብሔር ጋር ሆነን ተስፋ ስንቆርጥ ሁል ጊዜ 
ተመልሰን የመታደስ ተስፋ እናድሳለን፡፡ እንደገና በአዲስ ተስፋና በታደሰ 
ጉልበት ወደ ፊት እናያለን፡፡

ስሜትህን ተቆጣጠር 

ድብርትን በሕይወትህ ተለማምደህ ከሆነ እርግጠኝነቱን ማወቅ 
ትችላለህ፡፡ ብቸኝነትንና መገለልን ያመጡብናል ብቸኛና ተስፋ ቢስነት 
እንዲሰማን ያደርጋል ፡ በዙሪያችን ያለ ሁሉ ነገር ከእኛ እንደተለየ 
ይሰማናል፡፡

አሁን አሁን ደብርት የሰውነት ወይም የኬሚካል በሰውነት ውስጥ 
አለመመጣጠን መሆኑን አረጋግጫለሁ፤ እና ይህንን ጉዳይ ቀላል 
ላለማድረግ አልፈልግም፡፡ አንዳንድ ጊዜያት ጌታ ራሱ አንዳንድ ሰዎችን 
ወደ ሰለጠኑ የሕክምና ባለሙያ ወይም ሰነ- ከእምሮ አጥኝዎች 
(ሳይኮሎዲስቶች) ሄደው የችግሩን ሥር አንድያውቁ ስያደርግ ይገኛል፡፡ 
የሕክምና እውቀት ከእግዝአብሔር እንደመጣና በእነርሱ በኩል ትልልቅ 
ነገሮችን እንደሚያደርግ አምናለሁ፡፡

ይሁን እንጂ ለብዙ ሰዎች ድብርት መንፈሳዊ ጉዳይም ነው፡፡ አዎ ሰይጣን 
የሰውን መንፈሳዊ ኃይልንና ነፃነት ይሰርቅበታል፣ እርሱ አእምሮአችንን 
በጨለማና በጭጋግ ይሞላና በስሜት ወደታች ያወርደናል፡፡

ነገር ግን እግዝአብሔር ያለ ድብርት ነፃ ሆነን እንድንኖር ይፈልጋል፡፡ እርሱ 
በእርሱ ደስታ ሊሞላን ይፈልጋ፡፡ ተስፋና መልካም ነገሮችን የመጠባበቅ 
ላለመኖር መማሪያችን ግድ ነው፡፡

እኔ ሁሉ ጊዜ የምለው ስሜታችን ዋናው ጠላታችን ነው፡፡ በሚሰማን 
ስሜት ተመርተን መኖር ቀላል ነው፡፡ ነገር ግን ማወቅ ያለብን ስሜታችን 
ተለዋዋጭና ከቀን ወደ ቀን የሚለዋወጥ ነው፡፡

እኛ እያንዳንዱን ወደ እኛ የሚመጣውን ሃሳባችንና ሰሜቶቻችንን 
መከተል የለብንም፣ እነርሱ እግዝአብሔር የምለውን እውነት የሚቃረኑ 
ናቸውና፡፡
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ለብዙ ዓመታት በሕይወቴ በተከታታይ ድብርትንና ተስፋ መቁርጥን 
ተለማምጃለሁ፡፡ ማለዳ ከእንቅለፌ ስነቃ ትንሽ ድምጽ በአእምሮዬ 
ሃዘንና ደብርት ይሰማኛል ይለኛል፡፡ ይህ የእኔ ሃሳብ እንደሆነ አምናለሁ 
ጠላት በአእምሮዬ ፈተናዬን እያመጣና እየተናገረኝ መሆኑን 
አለመገንዘቤ ነው፡፡

በኃላ ግን እግዝአብሔር ከእርሱ ጋር የጠበቀ ግኑኝነት እንዲኖረኝ ወደ 
ራሱ ሲያስጠጋን የጠበቀ ኃብረት ከእርሱ ጋር ማድረግ ሲጀምር ቃሉን 
ሳጠና ማንኛውንም ወደ እኔ የምመጣውን ሃሳብና ሰሜት መከተል 
እንደሌለብኝ ተማርኩ፡፡ ድምጼን ከፍ በማድረጌ እኔ ተስፋ መቁረጥም 
ሆነ ልደበር አልችልም ማለት ጀመርኩ፡፡ 

ሁሌም ስሜቶች ሰለሚኖሩ ይሰሙናል፣ ወዴትም መሄድ አይችሉም ይሁን 
እንጂ እኛ ምርጫ አለን፤ ሕይወታችንን እንዲጎዱም ሆነ እንዳይጎዱ 
ለስሜቶቻችን መፍቀድ አለመፍቀድ ምርጫው በእጃችን ነው ያለው፡፡

በአእምሮ መታደስ (መለወጥ) 

ተስፋ መቁረጥንና ድብርትን (የልብ ስብራትን) ለማሸነፍ ሌላው 
ዋናው ቁልፍ አእምሮ ወይም ሃሳብ አንዱ ነው ፡፡ ስለምታስበው ነገር 
ማንኛውንም የሕይወትህን ክፍል ለመንካት ኃይል እንዳለው ታውቃለህ፡፡ 

ምሳሌ 23፤7 ሰው በልቡ እንደሰበ ነው… ይላል 

የእኛ አእምሮ ጉልበተኞች ናቸው! ስለ እራሳችን መጥፎና ጥሩ ያልሆኑ 
ነገሮች ላይ ስናተኩርና ስንዋጥበት ወይም በእኛ ላይ ስለተደርጉ መጥፎ 
ነገሮች አውጥተን ስናወርድ ለተስፈ መቁርጥና ለሃዘን ወይም ለልብ 
ስብራት ይዳርገናል፡፡

ከዓመታት በፊት ከጡት ካንሰር ጋር ስታገል ነበር፣ እናም ያን ጊዜ ለእኔ 
በእርግጥ የፈተና ውቅት ነበር፡፡

በእነዚያ ጊዜያት እግዝአብሔር በልቤ ላይ ያስቀመጠውና እኔም 
ከእምሮዬን በእነዚህ ነገሮች እሞላ ነበር ከዚያም ድምፀን ከፍ አድርጌ 
ሁሌ የቻልኩት ያህል እል ነበር፡፡ አስበውና እለው ነበር እንዲህ እያልኩ፡-

“እግዝአብሔር ሆይ፣ እንደምትወደኝ አምናለሁ፡፡ እግዝአብሔር 
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ለሚወዲት እንደሃሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደርግ 
አምናለሁ፡፡ በአንተ እታመናለሁ፣ እናም ፈጽሞ አልፈራም እላለሁ፡፡ 
ሮሜ 8፤28 35-39 ኢያሱ 1፤9 ምሳሌ 3፤5 ተመለከቶ)

አየህ ቃሉን በማንበብና ስለ ቃል በማሰላሰል በቆየ መጠን የበለጠ ወደ 
ውስጥህ በመግባትና ለውጥን ከውስጥ ወደ ውጭ ያመጣል፡፡

ዕብራዊያን 4፤12 የእግዝአብሔር ቃል ሕያውና ኃይልኛ ነው ይላል፡፡ እራስህንና 
ወደ ፊትህን የምታይበትን መንገድ ለመቀየር ሥልጣን አለው፡፡

አእምሮህን እግዝአብሔር ስለአንተ ባለው ተስፋህን መብትህን ለእራስህ 
አድርገህ አጽንተህ በያዝከው መጠን እምነትህን በመገንባት የተስፋህን 
ፍፃሜ ያመጠዋል፡፡

ለልብ ስብራት /ድብርት/ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መድኃኒታዊ ትዕዛዝ

እንደጠቀስኩት የልብ ሰብራት አንዳንድ ጊዜ አካላዊ ወይም የሰውነት 
ኬምካላዊ ጉዳይ ነው፡፡ እናም እንደ ጌታ ፈቃድ ዶክተሮች እንዲረዱን 
መፍቀድ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ አምናለሁ፡፡ ነገር ግን ምንም 
እንኳ ወደ ሃኪሞች ስንሄድም እምነታችንና መታመናችን በጌታ ላይ 
መጣላችንን ማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ እርሱ ፈዋሻችን ነው፡፡

ሆኖም ግን ስብራት /ደብርት/ አብዛኛውን ጊዜ መንፈሳዊ ውጊያ 
ነው፡፡ እናም መጽሐፍ ቅዱስ ታላቅ ትዕዛዝ እንዴት መዋጋት 
እንዳለብን ይነግረናል፡፡

ኢሳያስ 61፤3 የምስጋናን መጎናጸፊያ እሰጣቸው ዘንድ.... ይላል፡፡ 

ምናልባት ሁል ጊዜ እግዝአብሔርን ማመሰገን እንዳለብን ላይሰማን 
ይችላል፣ ነገር ግን ጥቂት ጊዜ ወስዶ ከእግዝአብሔር ጋር መነጋገርና 
ለመልካምነቱ ማመስገን ተስፋ መቁርጥና የልብ ስብራትን /ደብርትን/ 
የምንዋጋበት ኃይለኛውና ዋነኛው የጦር መሳሪያችን ነው፡፡ የእግዝአብሔር 
መገኘት በሁኔታችን ውስጥ ኃይሉን ሠላሙንና ደስታውን ወደ 
ሕይወታችን የሚያመጣውን መጋበዝ ወሳኝ ነገር ነው፡፡

ፈልደስተስ 4፤4 የምነግረን በጌታ ደስ ይበላችሁ፣ ደግሜ እላለሁ ደስ 
ይበላችሁ ይላል፡፡
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ጌታን በመከራችን መሐል ሆነን ትልቁ ማድረግ የምንችል ነገር 
ነው፡፡ ምክንያቱም ሃሳባችንን በእግዝአብሔር ላይ አድንታመንና እርሱ 
ባደርገው ነገሮች መደሰት ስንጀምር እርሱን ከችግራችን በላይ ከፍ 
ማድርጋችን ነው፡፡

እውነታው እግዝአብሔር ሁለም መልካም ነው፤ ምንም እንኳ 
በሕይወታችን ከሚሆን በላይ እርሱ የደስታችን ምንጭ ነው፡፡ እናም 
ወደ እርሱ ሮጠን ማምለጥና በማንኛውም በእስፈላጊ ጊዜ ልንሸሸግበት 
እንችላለን፡፡

ይህ ወደ መዝሙረ ዳዊት 16፤11 ይመራኛል ከፊትህ ጋር ደስታን 
አጠገብከኝ በቀኝህም የዘለዓለም ፍሰሐ አለ ይላል፡፡

እግዝአብሔር ስናመልክ የእርሱን መገኘት ወደ ሕይወታችን መጋበዛችን 
ነው፡፡ እርሱ የእኛን ተስፋ መቁርጥና ሃዘናችንን ወደ እርሱ ደስታና ሰላም 
ይለመጣል፡፡ ተስፋንና አዲስን የሕይወት እስትንፍስ በሁኔታችን ከፍ 
ይላል፡፡ 

ሁል ጊዜ በአከባቢያችን ያለሁን ሁሉን ነገሮች መቀየር ላንችል ይሆናል፡፡ 
ነገር ግን የእግዝአብሔር መገኘት እኛን ይለውጣል እንዴት እንደምናስብ 
እንዴት እንደሚሰማንና ያለንበትን ሁኔታ እንዴት እንደምንረዳ 
ይለውጣል ፡፡

እግዝአብሔር ስቃህን እንድወሰድልህ ፍቃድለት 

ሙሉ በሙሉ ከስቃይህና ከተሰፋ መቁርጥ ገጠመኞች ነፃ ልንሆን 
አንችልም ነገር ግን ዛሬ የተፈጠረው ነገር በነገያችን ላይ ተጽኖ መፍጠር 
የለበትም፡፡ ነገር ግን ምርጫ አለን በእርግጥ በዘሪያችን ያሉትን ሁኔታዎች 
በምንወስደው ውሳኔ ወደ ተስፋ መቁርጥና ድብርት ማምጣት 
እንዲሁም ወደ ፊት በመግፋት ወደ መልካም ነገሮች እግዝአብሔር 
ለወደፈታችን ወዳቀደልን ማምጣት እንችላለን፡፡

1ኛ ጵጥሮስ 5፤9 እወዳለሁ እንዲህ ይላል ዲያቢሎስን ተቃወሙት … ቶሎ 
ብሎ ወደ ተስፋ መቁርጥና ወደ ደብርት የምወስደውን ክፉ ስሜትን 
መቃውም በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንዲቆዩ 
በፈቀድን መጠን የበለጠ ተጽዕኖው የበረታ ይሆናል፡፡
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ይህንን ለዓመታት እላሉሁ ለሰይጣን እርሱ በሚያደርገው ተፅዕኖ 
እንድያደርግ ከፈቀድክለት በቀር በአንተ ላይ ተፅዕኖ ሊያደርግብህ 
አይችልም፣ ተፅዕኖ ሊያደርግብህ ካልቻለ ደግሞ ተስፋ ሊያስቆርጥህ 
አይችልም፡፡

በድጋሚ ተስፋ የመቁርጥ ሁኔታ ውስጥ የምከትህ ነገር ሲገጥምህ ወደ 
መንፈስ ቅዱስ ዞር በማለት በተስፋ እንደሞላ ለመፍቀድ ወስን፣ ከሰሜትህ 
ይልቅ እግዝአብሔር የምልህን ለማመን ምርጫህ አድርግ፡፡ አእምሮህንና 
አንደበትህን በመልካም ነገር ተስፋ በሚሰጠው በእግዝአብሔር ቃል 
ተሞላ፡፡

ተስፋ መቁርጥና የልብ ስብራት ሕይወትህን እንዲመራ አትፍቃድለት 
በሕይወት ገጠመኞቻችን ውስጥ የተስፋ ሁሉ አምላክ ሕይወታችንን 
ከውስጥ ወደ ውጭ እንዲያበርታንና እንዳያደፋፍርን እንፍቅድለት፡፡

ምክንያቱም በምንም ዓይነት ሁኔታ ውስጥ ብታልፍም እግዝአብሔር 
ሊረዳህና የአንተን መከራህን ሊወሰድልህ ከዚያም ሕይወትህን ወደ 
ተሻለ ነገር ሊለውጥ የተዘጋጀና የሚፈቅድ ነው፡፡
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ማጠቃለያ 

በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እያለፍክ 
ነው? 

በዚህን ጊዜ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እያለፍክ ከሆነ እግዝአብሔር 
እንደሚወድህ እንድታውቅ እፈልጋለሁ፡፡ በምን ዓይነት ሁኔታ ውስጥ 
እያለፍክ እንደሆነ ያውቃል ያያልም፡፡ እርሱ ከአንተ ጋር ነው ሆኖም 
ባለህበት ሁኔታና ቦታ አሁን ልረዳህ ይፈልጋል፡፡

መዝሙረ ዳዊት 34፤18 የሚለው እግዝአብሔር ልባቸው ለተሰበረ 
ቅርብ ነው መንፈሳቸውም የተሰበረውንም ያድናቸዋል፡፡ እኛ ስንጎዳ 
እግዚአብሔርም ከእኛ ጋር ጉዳታችንን ይካፈላል፡፡

በዚህን ጊዜ ምናልባት ከባድና የማይቻል የሚመስል ነገርን እየተጋፈጥክ 
ይሆናል፡፡ ነገር ግን እግዚአብሔር ሁሉን ነገሮች ድል ማድረግ እንደምችል 
እንድታውቅ እፈልጋለሁ፡፡ እርሱ የአንተን ችግር ወስዶ ወደ መልካም 
መለወጥ ይችላል፡፡

በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ወይም በሚያስጋና ስሜትን በሚጎዳ ሁኔታ ውስጥ 
ካለህ ጥቂት ጊዜ ወሰድህ አሁን እንድትፀልይ አበርታታሃለሁ፡፡

አባት ሆሃ፣ አሁን እፈልግሃለሁ፣ አንተ እወድሃለሁ ደግሞም የት 
እንዳለህ አውቃለሁ ብለህኛል አሁን ከሚሰማኝ ስሜት ይልቅ ቃልህን 
ለማመን እመርጣለሁ፡፡ በመንገዴ በሚገጥመኝ ሁሉ ለእርዳታ ወደ አንተ 
እመልከታለሁ፡፡ አሁን በዚህን ጊዜ በከበደኝ እያንዳንዱ ጉዳይ የአንተን 
ብርታት ከእኔ ጋር እባክህ እራስህን ግለጽልኝ እናም በእርግጠኝነት 
እንድልማመድ እርዳኝ፡፡ የእኔ የሆኑ ሁሉ የአንተ እንደሆነ እኔንም 
የአንተው አድርገኝ፡፡ በእየሱስ ስም፡፡ አሜን፡፡ 

በተጨማሪም ከዚህ በታች ያለውን መጽሀፍ ቅዱስ ክፍል እንድናነበው 
እመክርሃለሁ፡፡ ከልምምዴም የእግዚአብሔር ቃል ህይወትን ሊለውጥ 
እንደሚችል ለወደፊት ህይወትህን እንዴት ማየት እንዳለብህ ቃሉ 
ያሳይሃል፡፡ 
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ኤርምያስ 29፡11ን እወዳለሁ እንድህ ይላል እኔ በእናንተ የማሰበውን 
ሃሳብ አውቃለሁ ፍጽሜና ተስፋ ልሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሃሳብ እንጂ 
የክፋ ነገር አይደለም፡፡

ሁል ጊዜ እግዝአብሔር ከአንተ ጋር መሆኑን አስታወስ እርሱ የማይቻለውን 
የሚችል አምላክ ነው፡፡ እናም ከማንኛውም ሁኔታ በላይ የሆነ ድንቅን 
ነገር የምያደርግ አምላክ ነው፡፡

እግዝአብሔር ይወድሃል

“በዘለዓለማዊው ፍቅር እወድሻለው ስለዚህ በቸርነት ሳብኩሽ  ኤርምያስ 
31፤3

“ተራሮች ይፈልሳሉ ኮረብቶችም ይወገዳሉ ቸርነቴ ከአንቺ ዘንድ 
አይፈልስም የሰላሜም ቃል ኪዳን ከአንቺ አይወገድም ይላል መሐራሽ 
እግዝአብሔር፡፡ ኢሳያስ 54፤10

አምላክ ሆይ ሕይወቴን ነገርኩህ እንባዬን እንደ ትዕዛዝህ በፊትህ 
አኖርህ መዝመረ ዳዊት 56፤8

በሆድ ሳልሰራህ አውቄባለሁ ከማሃፀንም ሳትወጣ ቀድሼሃለሁ  
ኤርምያስ 1፤5

እግዝአብሔር ይረዳሃል 
እኔ ከአንተ ጋር ነኝና አትፍራ እኔ አምላክን ነኝና አትደንግጥ አበረታሃለሁ፣ 
እረዳህማለሁ፣ በጽድቄም ቀኝ ደግፊ እይዛሃለሁ፡፡  ኢሳያስ 41፤10

በሞት ጥላ መካከል እንኴ ብሄድ አንተ ከእኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም 
በትርህና ምርኩዝህ እነርሱ የፀናኑኛል መዝመረ ዳዊት 23፤4

በውሃ ውስጥ ባለፋህ ጊዜ ከአንተ ጋር እሆናለሁ በወንዞችም ውስጥ 
ባለፍህ ጊዜ አያሰጥሙህም በእሳት ውስጥ በሄድህ ጊዜ አትቃጠልም 
ነበልባሉም አይፈጀህም  ኢሳያስ 43፤2 

እግዝአብሔር የአንተ ተስፋ ነው 
እኔ ለእናንተ የማስባትን አሳብ እኔ አውቃለሁ፣ ፍጻሜና ተስፋ እሰጣችሁ 
ዘንድ የሰላም አሳብ ነው እንጂ የክፋ ነገር አይደለም፡፡   ኤርምያስ 29፤11

አካሄዳችሁ ገንዘብን ያለ መውደድ ይሁን ያላችሁም ይብቃችሁ እርሱ 
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ራሱ አላቅህም ከቶም አልተውህም ብሎአልና፡፡  ብራዊያን 13፤5 

በእግዝአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና ሉቃስ 1፤37

ትካዜህን በእግዝአብሔር ላይ ጣል፤ እርሱ ይደግፍሃል፡፡ መዝመሩ ዳዊት 
55፤22

እኔ ግን ፈራሁ በአንተም ታመንሁ  መዝ 56፤3

እግዝአብሔር ለአንተ መጽናኛህና ብርታትህ ነው

ልባቸው የቆሰሉትን ይፈውሳል ሕመማችሁንም ይጠግናል  መዝመረ 
ዳዊት 147፤3

ለደካማ ኃይልን ይሰጣል ጉልበት ለሌውም ብርታትን ይጨምራል ….. 
እግዝአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ 
እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም፡፡  
ኢሳ 40፤29-31 

እናንተ ደከሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኃለሁ  
ማቴ 11፤ 28

አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ባገኘን በታላቅ መከራም ረዳታችን 
ነው፡፡  መዝ 46፤1  
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የደንነት ፀሎት

እግዝአብሔር ይወድሃል ደግሞም ከአንተ ጋር በግል ግንኙነት 
መድረግ ይፈልጋል፡፡ ኢያሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝህ አድርገህ 
ያልተቀበልክ ከሆንክ አሁን ማድረግ ትችላለህ፡፡ አሁን ልብህን በእርሱ 
በመክፈት ይህንን ጸሎት ፀልይ፡-

“አባት ሆይ በአንተ ላይ በማመፀ ኃጥያት እንደሰራሁ አውቃልሁ እባክህን 
ይቅር በልኝ፡፡ አጥበኝ አንጻኝ በልጅህ በኢያሱስ በመታመን ተስፋ 
አደርጋለሁ፤ እርሱ ለእኔ እንደሞተ አምናለሁ፤ በመስቀል ላይ በሞተ ጊዜ 
የእኔን ኃጥያት በእራሱ እንደወሰደልኝ አምናለሁ፤ ከሞትም እንደተነሳ 
አናምናለሁ፤ አሁን ሕይወቴን ለኢያሱስ አሳልፌ ለማስጠት ቃል እገባለሁ፡፡

“አባት ሆይ ስለይቅርታህና ለዘለዓለም ሕይወት አመሰግንሃለሁ፡፡ እባክህ 
ለአንተ እንደኖር እርዳኝ፣ በኢያሱስ ስም ፡- አሜን፡፡”

ከልብህ የፀለይክ እንደሆነ፤ እግዝአብሔር ተቀብሎሃል፤ አንጽቶሃል፤ 
እንዲሁም በማንኛውም መንፈሳዊ የሞት እስራት ነፃ አድርጎሃል፡፡ ጊዜ 
በመውሰድ እንዚህን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በማንበብያ በማጥናት 
እንዲሁም ከእርሱ ጋር በአዲስ የሕይወት ጉዞህ እግዝአብሔር 
እንዲናገርህ ጠይቀው፡፡

ዮሐ 3፡16    1 ቆሮ 15፡3-4
ኤፌ 1፡4    ኤፌ 2፡ 8-9   
1ዮሐ 1፡9   1ዮሐ 4፡ 14-15 
1ዮሐ 5፡1    1ዮሐ 5፡12-13

በመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ በደንብ የሚያምኑ ቤተክርስቲያን ለማግኘት 
እንዲረዳህ በፀሎት እግዝአብሔርን ጠይቅ፡፡ ከዚያም ከኢያሱስ ጋር ባለህ 
ግንኙነት ለማደግ ትበረታታለህ፡፡ እግዝአብሔር ሁል ጊዜ ከአንተ ጋር ነው፡፡ 
እርሱ እየመራህ በእራሱ ቀንና ጊዜ ለአንተ ያለውን የተትረፈረፈ ሕይወትን 
እንዴት እንደምትኖር ያሳይሃል፡፡

ዝግጂ ከሆንክ 
የእራስህን የግል የሕይወት መንገድ ከኢያሱስ ጋር ለመጀመር ወይም 

ምናልባት እርሱን በጥልቀት ለማውቅ ከፈለክ፡- ከዚህ በታች ያለውን 
የእኛን የበየነ መርብን ጎብኝ፡፡

Joycemeyer.org/KnowJesus
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ስለ ደራሲዋ

ጆይስ ማዬር በኒው ዬርክ ታይምስ ከታወቁ ደራሲዎች ዘንድ 
በቀደምነት ተርታ የታወቀችን በዓለም ላይ ቀዳሚ የመጽሐፍ ቅዱስ 
አስተማሪዎች አንዷ ነች፡፡ በጆይስ ማዬር አገልግሎቶች በኩል ወንጌልን 
በተግባርና በቅንነት ታስተምራለች፡፡ በግልጽነት የእርሷን ልምንድና 
ተሞክሮ በማካፈልና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች የመጽሀፍ ቅዱስ 
መመሪያዎችን በሕይወታቸውና በሁኔታዎቻቸው እንዲተገብሩና ውሎ 
አድሮ ተስፋቸውንና ተሃድሶን በክርስቶስ እንዲያገኙ ትረዳለች፡፡ “አእምሮ 
የጦርነት ሜዳ” የተሰኘው መጽሐፏ ለረዥም ጊዜያት ያለውን ጦርነት 
እንዴት እንደሚያሸንፍና “ስለምያስቡት ነገር ስለዚያ ስለሚያስቡት 
እንዲያስቡ” የሚለውን ጭብጥ ታስተምራለች፡፡

ጆይስ በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች እና በዓመት ዙሪያ ታላላቅ ስብሰባዎችን 
(ኮንፍረንሶችን) ታካሂዳለች፣ እንዲሁም የየእለት አስደሳችና ተከታታይ 
የሕይወት ፕግራሞች በቴሌቪዥን፣ በሬዲዬ እና የቀጥታ ስርጭት 
ለሚሊዮኖች ከመቶ (100) ቋንቋዎች በላይ ታስተላልፋለች፡፡ 
እንዲሁም 130 በላይ መጽሐፍቶች፣ ከ155 ቋንቋዎች በተቀናጀ መልክ 
የተተረጎመበትን ደረሳለች፡፡
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የጆይስ ማዬር አገልግሎቶች
ክርስቲስን ማካፈል፡- ሰዎችን መውደድ

ጆይስ ማዬር አገልግሎቶችች- ወንጌልን ማካፈል፤ አህዛብን ደቀ 
መዝሙር ማድረግና የክርስቶስን ፍቅር ማስቀጠል ተበሎ ይጠራል፡፡

የመገናኛ ዜዴዎች በመጠቀም ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ እውነታዎችን 
በእያንዳንዱ የሕይወት ሁኔታዎቻቸው ውስጥ እንዲተገብሩ 
እና የእግዚአብሔን በዙሪያቸው ያለውን ዓለም እንዲያገልግሉ 
እናበረታታለን፡፡ በተልኮዎችን ክንድ እጅና ተስፋ በኩል ዓለም ዓቀፍ በጎ 
ከድራጎት እርዳታን እናቀርባለን፤ የተራቡትን እንመግባለን፣ የታረዙትን 
ድሆች እናለብሳለን፣ አረጋዊያንን፣ ባልቴቶችንና አባትና እናት የሌላቸውን 
እናገለግላለን፣ እንዲሁም በተለያዩ እድሜ ክልል ያሉትን ሁሉ በሕይወት 
ጉዞ ውስጥ እንደርሳችኋለን፡፡

የጆይስ ማዬር አገልግሎት የተመሰረተው ይህንን ጥሪ በመርዳትና 
ለመደገፍ የተሰጡ እምነት፣ አንድነትና ሀቀኝነት ላይ ነው፡፡




